

ตัวชี้วัด	1.3.1 จำนวนงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาไปนำเสนอ/ประกวดหรือตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ	ผลการดำเนินงาน
หน่วยงานเจ้าภาพ	สถาบันวิจัยและพัฒนา	รอบ 9 เดือน

ผู้รับผิดชอบ นายฉัตรไชย ดิษฐ์เจริญ โทร.1342

ลำดับ	หน่วยงาน	เป้าหมาย	จำนวนงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา			คะแนนตัวชี้วัด	การบรรลุ	ผลประเมินตนเองของหน่วยงาน	เหตุผลอื่นอันไม่ตรงกับผลประเมินตนเองของหน่วยงาน
			ระดับชาติ	ระดับนานาชาติ	รวม				
1	1) คณะครุศาสตร์	30	50	2	52	5.0000	บรรลุเป้าหมาย	52	ยืนยันข้อมูลตรงกับหน่วยงานเจ้าภาพ
2	2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	6		4	4	3.0000	ไม่บรรลุเป้าหมาย	5	ยืนยันข้อมูลตามหน่วยงานเจ้าภาพ เนื่องจากไม่พบหลักฐาน
3	3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	10	6	2	8	4.0000	ไม่บรรลุเป้าหมาย	8	ยืนยันข้อมูลตรงกับหน่วยงานเจ้าภาพ
4	4) คณะวิทยาการจัดการ	5	1	2	3	3.0000	ไม่บรรลุเป้าหมาย	3	ยืนยันข้อมูลตรงกับหน่วยงานเจ้าภาพ
5	5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	17	11	1	12	2.5000	ไม่บรรลุเป้าหมาย	13	ยืนยันข้อมูลตามหน่วยงานเจ้าภาพ เนื่องจากไม่พบหลักฐาน
6	6) คณะศิลปกรรมศาสตร์	11	4	16	20	5.0000	บรรลุเป้าหมาย	16	ยืนยันข้อมูลตามหน่วยงานเจ้าภาพ
7	7) บัณฑิตวิทยาลัย	17	31	6	37	5.0000	บรรลุเป้าหมาย	37	ยืนยันข้อมูลตรงกับหน่วยงานเจ้าภาพ
8	8) วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	5	3	13	16	5.0000	บรรลุเป้าหมาย	16	ยืนยันข้อมูลตรงกับหน่วยงานเจ้าภาพ
9	10) วิทยาลัยสหเวชศาสตร์	10	14		14	5.0000	บรรลุเป้าหมาย	14	ยืนยันข้อมูลตรงกับหน่วยงานเจ้าภาพ
10	11) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	10	23	5	28	5.0000	บรรลุเป้าหมาย	23	ยืนยันข้อมูลตามหน่วยงานเจ้าภาพ
11	12) วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์	5		2	2	2.0000	ไม่บรรลุเป้าหมาย	2	ยืนยันข้อมูลตรงกับหน่วยงานเจ้าภาพ
12	13) วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง	15	15		15	5.0000	บรรลุเป้าหมาย	15	ยืนยันข้อมูลตรงกับหน่วยงานเจ้าภาพ
13	14) วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ	18		31	31	5.0000	บรรลุเป้าหมาย	31	ยืนยันข้อมูลตรงกับหน่วยงานเจ้าภาพ
14	15) วิทยาลัยนิเทศศาสตร์	11	13	2	15	5.0000	บรรลุเป้าหมาย	16	ยืนยันข้อมูลตรงกับหน่วยงานเจ้าภาพ
ระดับมหาวิทยาลัย		170	171	86	257	5.0000	บรรลุเป้าหมาย		

ปัญหาอุปสรรคต่อการดำเนินงานของตัวชี้วัด	<ol style="list-style-type: none"> การปรับเปลี่ยนค่าเป้าหมายตัวชี้วัดกระทันหันในช่วงกลางปีงบประมาณ ส่งผลให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายตัวชี้วัดไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนและงบประมาณที่กำหนดไว้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ด้วยงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรน้อยลงในแต่ละปี ทำให้การขับเคลื่อนการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ของนักศึกษาเป็นไปด้วยความยากลำบาก ประกอบกับมีค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่มีจำนวนมากขึ้น จึงส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้า กระบวนการพัฒนาบทความของนักศึกษาใช้ระยะเวลาดำเนินการนาน
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง	<ol style="list-style-type: none"> ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาแต่ละหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง วางแผนให้นักศึกษาดำเนินการทำความเข้าใจและเตรียมตัวก่อนการนำเสนอก่อนการทำวิทยานิพนธ์
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน	<ol style="list-style-type: none"> มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการส่งเสริมให้นักศึกษาผลิตผลงานวิจัยร่วมกับอาจารย์ตามสาขาวิชา และมีทุนสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่สำหรับนักศึกษา หน่วยงานมีการจัดโครงการ/กิจกรรม ในการผลักดันให้นักศึกษาในสาขาวิชา มีประสิทธิภาพ สามารถสร้างงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ผลงานในระดับนานาชาติได้

ตัวชี้วัดระดับเจ้าภาพ	1.3.1 (S) ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแนวทางตามตัวชี้วัด จำนวนงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาไปนำเสนอ/ประกวดในระดับชาติหรือนานาชาติ	ผลการดำเนินงาน	คะแนน	การบรรลุ
		4	4.0000	ไม่บรรลุเป้าหมาย



รายละเอียดตัวชี้วัด	1.3.1 จำนวนงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาไปนำเสนอ/ประกวดหรือตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ					ผลการดำเนินงาน
หน่วยงานเจ้าภาพ	สถาบันวิจัยและพัฒนา					รอบ 9 เดือน

ลำดับ	ชื่อผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือก	ชื่อ-นามสกุล เจ้าของผลงาน	สังกัด คณะ/วิทยาลัย	ประเภทผลงาน	ชื่องานการประชุมวิชาการที่นำเสนอ/ประกวด/วารสารที่ตีพิมพ์	วันเดือน/ปี ที่นำเสนอ/ประกวด/ตีพิมพ์	ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา
1	Using English Teaching Activities Based on KWL Concept for Develop English Reading Comprehension Ability of Mattayomsuksa 2 Student at Santichon Islamic School	Ahda Salae	คณะครุศาสตร์	งานวิจัย	International Academic Multidisciplinary Research Conference in Fukuoka 2023	7-9 มีนาคม 2566	อาจารย์ ดร.ธีรวัฒน์ พลายเล็ก
2	The Development of English Grammar Achievement of Grade Nine Students Using an Inductive Learning Workbook with Infographics at Joan of Arc School	Piyakin Chattuchai	คณะครุศาสตร์	งานวิจัย	International Academic Multidisciplinary Research Conference in Fukuoka 2023	7-9 มีนาคม 2566	อาจารย์ ดร.ธรรคนันท์ อุนะนันท์
3	การศึกษาลักษณะผู้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์ และฟังก์ชันโดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ TGT ร่วมกับสื่อประสมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวมวิมลราชวิทยาลัย นครวังนาหว้า	กนกกรณ์ ภูมิสิงห์ และ ปิยะรัตน์ ไทคิตะ	คณะครุศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัย ของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 จัดทำโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	17 มีนาคม 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชชัช จাঁปหาวย
4	การศึกษาลักษณะผู้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง หลักการนับเบื้องต้น โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ SSCS ร่วมกับสื่อแอนิเมชัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมัธยมวัดบุญญะมาศพิศ	วิรัชดา ขอบพานิช และ สติฉนิษฐ์ เขยชัยภูมิ	คณะครุศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัย ของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 จัดทำโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	17 มีนาคม 2566	ดร.สุรพันธ์ เย็นศิริ
5	การแก้ปัญหาแหล่งสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแยกตัวประกอบ ของพหุนามตรีศองโดยใช้เทคนิค Box Method ของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 โรงเรียนสิริสวัสดิ์ศรีนครินทร์	มีนภา คงสุกร และ นพรัตน์ นาหว้า	คณะครุศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัย ของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 จัดทำโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	17 มีนาคม 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุณยพล จันทร์น้อย
6	การศึกษาลักษณะผู้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ร่วมกับเกมคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีวังนาหว้า	นิภาพร เวฬุวนารักษ์ และ จุฬาลักษณ์ สมภักดิ์	คณะครุศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัย ของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 จัดทำโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	17 มีนาคม 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรัชชี่ ทินประภา
7	การแก้ปัญหาแหล่งสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยใช้สื่อ Algebra Tiles ร่วมกับสื่อประสม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 โรงเรียน หาดอมระอากษ์ลักษณ์ วิทยา	ปิณทุรีย์ ปิติ และ กัมพล นนทนิตร	คณะครุศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัย ของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 จัดทำโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	17 มีนาคม 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชชัช จাঁปหาวย
8	ผลการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับ Bar Model ที่มีต่อทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	ชนิษฐา บัวทอง และ นั้ผึ้ง ชูเลิศ	คณะครุศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัย ของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 จัดทำโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	17 มีนาคม 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธันวัฒน์ ศรีศิริวัฒน์
9	การแก้ปัญหาแหล่งสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การสร้างทางเขาคณิตศาสตร์เบื้องต้น โดยใช้ MathsPad ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโยนออฟพอร์ท	ธมล พวงพิพัฒน์ และประเทือง เจนไพจิตร	คณะครุศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัย ของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 จัดทำโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	17 มีนาคม 2566	อาจารย์อ้อเอื้อง สุทธิะสาร
10	การพัฒนาความสามารถในการรู้จำจำนวน 1-20 ของนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดมรรคนพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานสั้นใหญ่ประกอบการศึกษา	กัญติฉา วงละคร และ รัชดา เนี่ยวไพบูลย์	คณะครุศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัย ของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 จัดทำโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	17 มีนาคม 2566	ดร.ดวงมณี จงเจริญ
11	การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาล3/2 โรงเรียนวัดเวฬุวันธรรมมาวาส โดยใช้กิจกรรมการเล่นรถ	มริสา แก้วชิงดวง และ ภายิยา ขนานแก้ว	คณะครุศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัย ของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 จัดทำโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	17 มีนาคม 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริณี บรรจง
12	การพัฒนาทักษะสมรรถนะด้านความใส่ใจจดจำของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อย หละเดชะอุบลันท์) โดยใช้กิจกรรมเกมการศึกษา	ศรุตฯ ศรีสนธิ และ ปรางศิริ จันทหอม	คณะครุศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัย ของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 จัดทำโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	17 มีนาคม 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวิณี โหมะมาสิน

ลำดับ	ชื่อผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก	ชื่อ-นามสกุล เจ้าของผลงาน	สังกัด คณะ/วิทยาลัย	ประเภทผลงาน	ชื่องานการประชุมวิชาการที่นำเสนอ/ประกวด/วารสารที่ตีพิมพ์	วัน/เดือน/ปี ที่นำเสนอ/ประกวด/ตีพิมพ์	ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา
13	ผลการใช้กิจกรรมการเล่น Mystery box เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็ก ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนวัดมรรคพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ	อารีวรรณ จิตนอก และ สุพัตรา พงษ์ชัยวา	คณะครุศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 จัดทำโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	17 มีนาคม 2566	ดร.ดวงมล จงเจริญ
14	ผลการใช้กิจกรรมการเล่นก่อสร้างเพื่อพัฒนาความสามารถในการพูดเล่าเรื่องของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 โรงเรียนวัดเวฬุวันธรรมवास	ชนมณีกา สังสุข และ วีรวัฒน์ อรุณฉัตร	คณะครุศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 จัดทำโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	17 มีนาคม 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริณี บรรจง
15	การพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนวัดเป่าไรหทัย โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์วาดภาพต่อเติม	นิตยภัค พันธุ์เพชร และ จิภาภา วาสิณห์	คณะครุศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 จัดทำโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	17 มีนาคม 2566	อาจารย์ศิษิรา ผางสง่า
16	การพัฒนาพฤติกรรมการจดจำใจของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าว (อานันต์อุปถัมภ์) โดยใช้กิจกรรมนิทานร่วมกับการเล่นทรายหก	ดวงมล จันทร์รงค์ อัญญาณีน มั่นธมย์จันทร์	คณะครุศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 จัดทำโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	17 มีนาคม 2566	อาจารย์ณัฐกา สุขธิอนกุล
17	การพัฒนาความสามารถในการควบคุมตนเองของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 หอทะเลใต้ โรงเรียนอนุบาลเทพารักษ์ โดยการจัดกิจกรรมเสริมแนวคิดไฮโดป	กัญญาดา ปิ่นเจริญ และ วิฑิตกาล มุ่งหมานกลาง	คณะครุศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 จัดทำโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	17 มีนาคม 2566	อาจารย์ธิดิตกาญจน์ ฐิติโสภณศักดิ์
18	ผลการใช้กิจกรรมโฟปิกส์แบบเกมมิฟิเคชันเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนและคัดคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี	สายซิม ลิงห์ปิ่น และ ณัฐพล ทองงาม	คณะครุศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 จัดทำโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	17 มีนาคม 2566	อาจารย์ ดร. อรรถนรินทร์ อุณะนันท์
19	การพัฒนาความสามารถในการเขียนและคัดคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริย์	สุทธิพงษ์ ปิณฑอง และศิวพร กิจอมรชัย	คณะครุศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 จัดทำโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	17 มีนาคม 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อีรภรณ์ พลายเล็ก
20	การพัฒนาทักษะการฟัง และการออกเสียงภาษาอังกฤษ โดยใช้ชุดแบบฝึกพร้อมเพลงประกอบสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 โรงเรียนวัดปากบึง	สายซิม ตั้งมี และประภัสสร ก้อนคำ	คณะครุศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 จัดทำโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	17 มีนาคม 2566	อาจารย์ ดร. อรรถนรินทร์ อุณะนันท์
21	การศึกษาลักษณะสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Question tag โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning Approach) ของผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 3 โรงเรียนจนะสิริอนุสรณ์	สุทธิพงษ์ เทียงธรรม และ สุนลรัตน์ อยู่แพทย์	คณะครุศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 จัดทำโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	17 มีนาคม 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิพร พงศ์เฉลิมพิศ
22	ผลการจัดการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมเป็นฐานประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศรีวิชัยอนุสรณ์	ศิริชัย ทับทิมทอง และ ชนัญญา บุญยุค	คณะครุศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 จัดทำโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	17 มีนาคม 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงมล ฐิติเวล
23	ผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ SQAR เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร	นรากร โพธิ์ศรี และ นิติกานต์ ศิริदानนท์	คณะครุศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 จัดทำโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	17 มีนาคม 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิภาดา ประสารทรัพย์
24	การพัฒนาความสามารถด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษโดยใช้การจัดการเรียนรู้ 2W3P ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี	พรชัย แก้วกรมไกร และ เบญจพร จำภา	คณะครุศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 จัดทำโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	17 มีนาคม 2566	อาจารย์ ดร. พิณทิพา สืบแสง
25	การพัฒนาสื่อความรู้เชิงปฏิสัมพันธ์บนพื้นฐานการเรียนรู้แบบจุดภาคด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อส่งเสริมทักษะการโปรแกรมการมีศึกษา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศิลาจารพิพัฒน์	แทนไท เพชรพงศ์พันธ์ และ พนิชนันท์ สุธาวา	คณะครุศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 จัดทำโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	17 มีนาคม 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพร แก้วรัตนภัทร์
26	การพัฒนาบทเพื่อการเรียนรู้เรื่องแนวคิดเชิงคำนวณสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบริบูรณ์ศิลปประดิษฐ์	อรัญญา บุญเวช และ วริสรา กัทริศศิริศักดิ์	คณะครุศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 จัดทำโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	17 มีนาคม 2566	อาจารย์ ดร. ชัยวัฒน์ จิวพานิชย์

ลำดับ	ชื่อผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก	ชื่อ-นามสกุล เจ้าของผลงาน	สังกัด คณะ/วิทยาลัย	ประเภทผลงาน	ชื่องานการประชุมวิชาการที่นำเสนอ/ประกวด/วารสารที่ตีพิมพ์	วัน/เดือน/ปี ที่นำเสนอ/ประกวด/ตีพิมพ์	ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา
27	การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีคลาวด์ เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้นายวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนทิพย์ประชานารี	มาริษา เวชแดง และอ้อมใจ แรงเขตกิจ	คณะครุศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 จัดทำโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	17 มีนาคม 2566	อาจารย์ ดร. ศิษย์กุล พูลคล้าย
28	ผลการจัดการเรียนรู้ผ่านโมบายเสิร์ชเอนจินตามเทคนิคเพื่อนคู่คิดเพื่อส่งเสริมทักษะการทำงานร่วมกันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	อุษิทธิรา ขุนแสน และ ณัฐสุรีย์ อุดมฉันทะรี	คณะครุศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 จัดทำโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	17 มีนาคม 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทับทิมทอง กอบบัวแก้ว
29	การพัฒนาการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้บอร์ด ไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงคำนวณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีศรีวัดระฆัง	ณัฐวรรณ กันทหาเวียง และ สราวุฒ ชำเเม็ก	คณะครุศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 จัดทำโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	17 มีนาคม 2566	อาจารย์ ดร. สุภารัตน์ ศรีนิภา
30	การพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง ความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงของสาร โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ ร่วมกับบอร์ดเกม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม	วิญญา สันตะวงค์ และ พัทธนันท์ ศิริทรัพย์	คณะครุศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 จัดทำโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	17 มีนาคม 2566	รองศาสตราจารย์ ดร.สมภาลี เทียนทองดี
31	การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับแอปพลิเคชันNEARPOD ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการคิดแก้ปัญหาเรื่อง การแยกสารและการนำไปใช้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิทยาลัยเกษตรศรีนครินทร์	เจนจิรา แสงสุวรรณ และ อาทิตย์ พันธุกุล	คณะครุศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 จัดทำโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	17 มีนาคม 2566	รองศาสตราจารย์ ดร.สมภาลี เทียนทองดี
32	ผลการจัดการเรียนรู้แบบ MACRO model ร่วมกับสื่อกราฟิก ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการจัดการกระทำและสื่อความหมายข้อมูล เรื่อง การแยกสารผสม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 โรงเรียนสุรนันทารี	นันทวัน กำนตัง และ เยวาศิณี จันทร์นอม	คณะครุศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 จัดทำโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	17 มีนาคม 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรมล ชูช่วย
33	ผลการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การพยากรณ์อากาศ ผ่านการเรียนรู้แบบActive Learning ร่วมกับแอปพลิเคชัน Tiktok เพื่อพัฒนาทักษะการจัด กระทำและสื่อความหมายข้อมูล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	นกกาญจนา ไชยอิน และ กัญญาณี จำปี	คณะครุศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 จัดทำโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	17 มีนาคม 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรมล ชูช่วย
34	การศึกษาผลการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีต่อทักษะการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง งานและพลังงาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6	สุกัญญา นิตินา และ บุชรา กุลศรีกา	คณะครุศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 จัดทำโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	17 มีนาคม 2566	อาจารย์ ดร.ธัชชา ศุภระชันทร์
35	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง เซลล์และโครงสร้างของเซลล์ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค G1 ร่วมกับแอปพลิเคชัน 3D Scanning App ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกมท.วิดิพิทยาคม	ชาลิสา พุทธธนา และ ปิยะวรรณ มาศิริ	คณะครุศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 จัดทำโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	17 มีนาคม 2566	อาจารย์ ดร.ธัชชา ศุภระชันทร์
36	ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับแอปพลิเคชัน Blooket ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการคิดแก้ปัญหา เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสุวรรณพรพิทยาลัย	ภัทรวรรณ คุณอาษา และ ทิพย์รัตน์ เหลี่ยมแก้ว	คณะครุศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 จัดทำโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	17 มีนาคม 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา ราชภูริชโยม
37	การจัดการจัดการเรียนรู้ใ้ตามแนวทางสัมมนาวิชาที่ส่งเสริมการคิดเชิงออกแบบและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง สารและสมบัติของสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนมัธยมนครวิไล	กัลลธิญา แวมะบอก และ มณีกาญจนา สีนพัต	คณะครุศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 จัดทำโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	17 มีนาคม 2566	อาจารย์ปวีรพร ภูมิสูง
38	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ระบอบการเมืองการปกครอง โดยใช้กระบวนการสืบเสาะความรู้แบบ 5 ขั้นตอน (5Es) ร่วมกับแบบการศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 โรงเรียนควนสรวลพิษวิทยลัย เบรจลธัย (พระตำหนักสวนหลวงปทุม)	ปฐวี ทวีทรัพย์ และ ญาติกร มีม่วงซ์	คณะครุศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 จัดทำโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	17 มีนาคม 2566	อาจารย์วีรวัฒน์ รัตนวาร
39	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พืชสวนาก พืชเศรษฐกิจ ขาดก และพืชมงคลชนิดกินของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนมัธยมวัดคำน้ำโง โดยใ้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค T.I (Learning Together) ร่วมกับสื่อประสม	ปาริฉัตร ปุณนิพนธ์ สุจิรา ประกอบผล	คณะครุศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 จัดทำโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	17 มีนาคม 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ อาจารย์วีรวัฒน์ รัตนวาร
40	ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ (GPAS 5 STEPS) ที่มีต่อทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง บทบาทและหน้าที่ของเยาวชน ที่มีต่อสังคมและประเทศชาติโดยเน้นจิตสาธารณะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 โรงเรียนราชวินิต มัธยม	ณัชชาล แก้วพริ้งเพริด และ อภิญญา บุญศุขชัย	คณะครุศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 จัดทำโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	17 มีนาคม 2566	อาจารย์ธีรรัตน์ ทิพย์ธรรณา

ลำดับ	ชื่อผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก	ชื่อ-นามสกุล เจ้าของผลงาน	สังกัด คณะ/วิทยาลัย	ประเภทผลงาน	ชื่องานการประชุมวิชาการที่นำเสนอ/ประกวด/วารสารที่ตีพิมพ์	วัน/เดือน/ปี ที่นำเสนอ/ประกวด/ตีพิมพ์	ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา
41	การพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง การเมืองการปกครองในปัจจุบัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/14 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทร์ราชบรมราชชนนี โดยองค์การเพื่อสิ่งแวดล้อมระดับมัธยมศึกษาและมหาวิทยาลัย (SEI)	พันอภิญญา พงษ์ภักดี และ เบญจพร บรรพธวาร	คณะครุศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 จัดทำโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	17 มีนาคม 2566	อาจารย์เพียงฤทัย พุฒิคุณเกษม
42	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนราชวินิตมหาจารย สามเสนวิทยาลัย ๒ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD	สิริวิมล แสงหิรัญ และ ปรางทอง สีแสง	คณะครุศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 จัดทำโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	17 มีนาคม 2566	อาจารย์เพียงฤทัย พุฒิคุณเกษม
43	การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์เรื่อง ปัจจัยควบคุมภูมิอากาศในทวีปอเมริกาใต้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง โดยการสอนแบบใช้กรณีศึกษาแบบเป็นคู่ (Participation Learning-PI) จำนวน 10 คู่	เกวลี อินทรโสภา พงษ์นิตย์ ทองบุญ และ สลิษา วงษ์ประเสริฐ	คณะครุศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 จัดทำโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	17 มีนาคม 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์
44	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของทวีปแอฟริกา ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนสุวรรณพลศึกษาพิทยาคม โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค	นภัสสร พุทธาวารี และ จารุ โสภากษัตริย์	คณะครุศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 จัดทำโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	17 มีนาคม 2566	อาจารย์วีรพงษ์ รัตนวรา
45	การพัฒนาความสามารถในการถ่ายโอนความรู้ เรื่อง ท้องฟ้าเชิงวัฒนธรรม ในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 โรงเรียนราชวินิต มัธยม ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลอง	หวิมล สิบทวี และ เสาวนีย์ นวลน้อย	คณะครุศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 จัดทำโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	17 มีนาคม 2566	อาจารย์วีรพงษ์ รัตนวรา
46	การแก้ปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานคร โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน ร่วมกับสื่ออินโฟกราฟิก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 โรงเรียนมัธยมวัดพิงก์นองหลวง	ณิดี กล่อมสังข์ และ นงนุช ราชภักดี	คณะครุศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 จัดทำโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	17 มีนาคม 2566	อาจารย์ ดร.สิริพร จุลทรัพย์ แก้วมรกต
47	การแก้ปัญหาการเขียนเรื่องความเจิดจ้าสร้างสรรค์ โดยการจัดการเรียนรู้แบบกลยุทธ์การกำกับตนเอง Self - Regulated Strategy Development (SRSD) ร่วมกับการใช้เพลงไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 โรงเรียนสตรีสิริเกศ	นพรุจ รุ่งปลาทอง และ พล ทิมโพธิ์	คณะครุศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 จัดทำโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	17 มีนาคม 2566	อาจารย์เบญจพร ไพรศรี
48	การพัฒนาทักษะการอ่านวิเคราะห์วรรณคดี โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบจัดการรอบในทิศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนรัตนอุบลพยอม	ฐิติมา อรรถมเรียง และ พรจิรา เลือประดิษฐ์	คณะครุศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 จัดทำโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	17 มีนาคม 2566	อาจารย์สุภัคฉิษ สุธนภิญโญ
49	การแก้ปัญหาการเขียนเรื่องความโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบลงมือร่วมกับแนวคิดความคิด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 โรงเรียนมัธยมวัดศิวาราม	สกุลกานต์ พันอนุ และ กาวินัย เสมอภาค	คณะครุศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 จัดทำโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	17 มีนาคม 2566	อาจารย์ธิดาดาว เดชศรี
50	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดีโดยใช้การจัดการเรียนรู้ รูปแบบเกมมิฟิเคชัน (gamification) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี	รัฐชานนท์ กระจุกทิพย์ และ ชีรพงษ์ มีภาค	คณะครุศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 จัดทำโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	17 มีนาคม 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ เศรษฐพงษ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ เอกวรรณัง
51	ผลการแก้ปัญหาความสามารถในการแต่งคำประพันธ์โดยใช้ชุดกิจกรรม ร่วมกับการจัดการศึกษานอกพื้นที่เสมือน (Virtual Field Trip) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 โรงเรียนพระยาธรรมศาสตร์วิทยา วิทยาลัยการศึกษาศาสตร์ 2565	เจนจิราภรณ์ กัณหานา และ สิริวุฒิ สังข์ใหญ่	คณะครุศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 จัดทำโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	17 มีนาคม 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ เศรษฐพงษ์
52	การพัฒนาทักษะการแต่งบทร้อยกรองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 วิทยาลัยนาฏศิลป์โดยใช้รูปแบบการให้ข้อมูลย้อนกลับร่วมกับชุดกิจกรรม	ปณวิวัฒน์ ชิบรี และ อมฤต เกษมภา	คณะครุศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 จัดทำโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	17 มีนาคม 2566	อาจารย์สุนภา เชื้อนนิล
53	Local herbs for pain relief in the area of Tumbon Khao Hin Son, Chachoengsao, Thailand	นางสาวศุภมาศ ภิรมย์ปิ่น	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	งานวิจัย		ตุลาคม 2565	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรัตน์ พักบกกล้า
54	Characterization, genome annotation, and antibacterial properties of Actinopolyspora saharensis BKK2	Suchanat Pandey	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	งานวิจัย	ScienceAsia, Vol.48, Issue 5, 2022 หน้า 1-7	ตุลาคม 2565	รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ นามวงษ์

ลำดับ	ชื่อผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก	ชื่อ-นามสกุล เจ้าของผลงาน	สังกัด คณะ/วิทยาลัย	ประเภทผลงาน	ชื่องานการประชุมวิชาการที่นำเสนอ/ประกวด/วารสารที่ตีพิมพ์	วัน/เดือน/ปี ที่นำเสนอ/ประกวด/ตีพิมพ์	ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา
55	A Recommendation Mobile Application for Tourist's Personal Preference by machine Learning	นายณัฐพล ไชยทองบัว	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	งานวิจัย	International Academic Multidisciplinary Research Conference in Fukuoka 2023	7-9 มีนาคม 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัญญารัตน์ บุชรธรรม รองศาสตราจารย์ ดร.ก้อยณัฐ กุหลาบเพชรทอง
56	3D Modeling of Building 26 Faculty of Science and Technology Suan Sunandha Rajabhat University with Spatial Metaverse space	นางสาวกรพินธุ์ โรจนสุธี	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	งานวิจัย	International Academic Multidisciplinary Research Conference in Fukuoka 2023	7-9 มีนาคม 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ นาคุดาย
57	กลวิธีการแปลชื่ออาหารอีสาน	นางสาวกรรณก ป่าดีป่า	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 ปีมหิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	3 เมษายน 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันต์ชัย เอกะอารักษ์ชิตศักดิ์ มีสุขสบาย
58	โครงสร้างนามวิที่พบบ่อยในข้อสอบ TOEIC	นางสาวรัชชวรรณ คณะรัฐ	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 ปีมหิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	3 เมษายน 2566	อาจารย์นภาพร สุวรรณใจดี
59	องค์ประกอบทางภาษาเพื่อจัดประเภทจดหมายธุรกิจภาษาอังกฤษ	นายปราโมทย์ โอบมแพน	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 ปีมหิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	3 เมษายน 2566	อาจารย์ปัทมา อัครานกุล
60	คำปรากฏร่วมที่พบบ่อยในอีเมลทางธุรกิจ	นางสาวศศิภาณ ขาวเสน นางสาวญาณิศา กิ่งสกุล	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 ปีมหิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	3 เมษายน 2566	อาจารย์ ดร.อังคณา เหลืองงา
61	กลวิธีการตั้งชื่อขนมไทยเป็นภาษาอังกฤษ	นางสาวมธาวี ดวงสวัสดิ์	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 ปีมหิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	3 เมษายน 2566	อาจารย์ ดร.อังคณา เหลืองงา
62	การศึกษาคำปรากฏร่วมในข้อสอบ TOEIC เล่มอนจริง	นางสาวสุชัญญา พงศ์เดียง	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 ปีมหิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	3 เมษายน 2566	อาจารย์จินตจิรา บุญพระฤกษ์ อาจารย์ ดร.อังคณา เหลืองงา

ลำดับ	ชื่อผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก	ชื่อ-นามสกุล เจ้าของผลงาน	สังกัด คณะ/วิทยาลัย	ประเภทผลงาน	ชื่องานการประชุมวิชาการที่นำเสนอ/ประกวด/วารสารที่ตีพิมพ์	วัน/เดือน/ปี ที่นำเสนอ/ประกวด/ตีพิมพ์	ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา
63	Influence of Contexts on Defining Business English Vocabulary	นายวุฒิพงศ์ มะลิสา	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	งานวิจัย	International Academic Multidisciplinary Research Conference in Fukuoka 2023	7-9 มีนาคม 2566	ศ.อนันต์ชัย เอกะ อาจารย์ ดร.อัครวรา เหลืองงามา
64	Essential Features of Professional Business Emails	นางสาวณานิศา จารุเศรษฐ์	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	งานวิจัย	International Academic Multidisciplinary Research Conference in Fukuoka 2023	7-9 มีนาคม 2566	อาจารย์จินต์จิรา บุญพระฤกษ์ อาจารย์ ดร.อัครวรา เหลืองงามา
65	Human Resource Management Influencing Work Adaptability of Employees of Electrical Equipment Companies in Thailand	Kyle Andrea Hufanda	คณะวิทยาการจัดการ	งานวิจัย	International Academic Multidisciplinary Research Conference in Fukuoka 2023	7-9 มีนาคม 2566	อาจารย์เปรมใจ เชื้อจิตร
66	Online Marketing Mix Factors Affecting Online Accommodation Decisions of Thai Tourists	นายประทีป ปานต์	คณะวิทยาการจัดการ	งานวิจัย	International Academic Multidisciplinary Research Conference in Fukuoka 2023	7-9 มีนาคม 2566	รองศาสตราจารย์ ดร.วนิดา สุธรรมนิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ เตชะรัตนเสถียร ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุษิตา คล้ายสังข์
67	การลงทุนด้านนวัตกรรมที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กลงในประเทศไทย	ปฏิพัทธ์ กาญจนานุรักษ์	คณะวิทยาการจัดการ	งานวิจัย	การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	3 เมษายน 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พงษ์จตุรวิทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กวีวัฒน์ เลิศพงษ์มณี อาจารย์ชัชชินทร์ ศาสตร์เสริม รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสุวรรณศิริโพธิ์
68	การพัฒนาเว็บไซต์แอปพลิเคชัน ในการจัดการงานบริหารการเสมือนจริง สำหรับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	กรเทพ เลี้ยงแก้ว ธีรภัทร์ หาญวาณิช อาทิตย์ยา คุ่มด้วง ชัชชนันท์ กุ่มแฉ่น ประวิทย์ สุพรรณวิภาดา	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชชมคลสูรินทร์ ครั้งที่ 13 วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ BCG " มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตสุรินทร์	17-18 พฤศจิกายน 2565	อาจารย์ธีระเดช ชินจะโปะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญเรือน รัศมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิ อดตมณินทร์
69	การพัฒนาเว็บไซต์เกมเสริมมิติสำหรับการศึกษารอบองค์ประกอบคอมพิวเตอร์	ศุภชัย กลิ่นมวลง สรุชัย จำปาทอง วีรภัทร ชัยรัตน์เมธี	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 12 "Research & Innovation for sustainable development goals (SDGs)กลุ่มการวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)	25-27 มกราคม 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐกุล ไบรัมย์ชู

ลำดับ	ชื่อผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก	ชื่อ-นามสกุล เจ้าของผลงาน	สังกัด คณะ/วิทยาลัย	ประเภทผลงาน	ชื่องานการประชุมวิชาการที่นำเสนอ/ประเภท/วารสารที่ตีพิมพ์	วัน/เดือน/ปี ที่นำเสนอ/ประเภทตีพิมพ์	ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา
70	ENHANCING FOREX TRADING WITH REINFORCEMENT LEARNING: A STABLE-BASELINE3 APPROACH	Pongpam Charemburanopas	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	งานวิจัย	การประชุมวิชาการเสนองานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประยุกต์และระบบสารสนเทศครั้งที่ 19 และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจ ณ มหาวิทยาลัยเจ้าอาวาส บางกอกและมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราวุฒวิทยาลัย	31 มีนาคม 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญเรือน รัศมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิ อุตมณีนันท์
71	หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติสำหรับการขนส่งภายในอาคาร	คำนิ้ง วงศ์ปรีชากร วิวัฒน์ชัย พยอมรัมย์ ปาวิศ อารยสมัย สุริยะ จ้อยพ่อง	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2 "ด้านทรัพยากรธรรมชาติและวิทยาศาสตร์สุขภาพ" The 2 National Conference on Natural Resources and Health Science : NACON-NARAHS ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขต สกลนคร	14 กุมภาพันธ์ 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิ อุตมณีนันท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญเรือน รัศมี
72	ความคิดเห็นต่อความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท เพอร์เฟ็ค คอมพานีเยน กรุ๊ป จำกัด	พิชิต ยืนสุข, สดายุพร พ่วงภู	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	งานวิจัย	รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราวุฒวิทยาลัย ครั้งที่ 3	15 มีนาคม 2566	รองศาสตราจารย์ ดร.ฤดี นิยมรัตน์
73	แผนการบำรุงเชิงป้องกันเครื่องกีดขวางซีเอ็นซีในเวที กรณีศึกษา หจก. อเนกพรพิสนุคุณ เอ็นจีเนียริ่ง	ณัฐพล ทะนันต์, ธนพล ประเมณีชัย, และอนันท์ ทรัพย์คง	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	งานวิจัย	รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราวุฒวิทยาลัย ครั้งที่ 3	15 มีนาคม 2566	ดร.โสภี สิริทองถาวร
74	ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงาน: กรณีศึกษาสถานประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์จากสาลี	จิระนันท์ มลาคหรี, อานนท์ พนารักษ์	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	งานวิจัย	รายงานสืบเนื่อง งานประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับ สมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา แห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยในเครือฯ ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ "อนาคตภาพวิชาชีพครู	4 กุมภาพันธ์ 2566	รองศาสตราจารย์ ดร.ฤดี นิยมรัตน์
75	การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดและปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด เพื่อจัดการสินค้าคงคลังของร้านจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง กรณีศึกษา บริษัทธนนิคมอินเตอร์เทรดจำกัด	กฤษฎา นาคะวงค์, กษิตีเดช แซ่สายทอง	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	งานวิจัย	วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Industrial Technology and Engineering Pibulsongkram Rajabhat University) Print ISSN : 2697-5602, E-ISSN : 2697-5629 ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 หน้า 354-368	กุมภาพันธ์-ธันวาคม 2565	รองศาสตราจารย์ ดร.ฤดี นิยมรัตน์
76	การปรับปรุงกระบวนการผลิตกะปิด้วยหลักการ ECRS กรณีศึกษา วิทยาลัยชุมชน กลุ่มอาชีพทาจะปีเคียดาค่า ตำบลคลองโคกนิง จังหวัดสมุทรสงคราม	ภูวนิศา โภยทอง , พัทพร คาบชู	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ "รางวัลคุณสุรินทร์ ครั้งที่ 13" "วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ BCG" ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตสุรินทร์	17-18 พฤศจิกายน 2565	อาจารย์เกริกเกียรติ กอบบัวแก้ว
77	การปรับปรุงกระบวนการผลิตมะพร้าวน้ำหอมควันของโรงงาน SMZ Coconut	อารีรัตน์ ธีรบุญทัศน์ , อรณา จีนทิมา	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	งานวิจัย	รายงานสืบเนื่อง งานประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับ สมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา แห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยในเครือฯ ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ "อนาคตภาพวิชาชีพครู	4 กุมภาพันธ์ 2566	รองศาสตราจารย์ ดร.ฤดี นิยมรัตน์

ลำดับ	ชื่อผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก	ชื่อ-นามสกุล เจ้าของผลงาน	สังกัด คณะ/วิทยาลัย	ประเภทผลงาน	ชื่องานการประชุมวิชาการที่นำเสนอ/ประกวด/ วารสารที่ตีพิมพ์	วัน/เดือน/ปี ที่นำเสนอ/ประกวด/ตีพิมพ์	ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา
78	การปรับปรุงผังผังสินค้าโดยใช้การจำแนกสินค้าแบบ ABC ของร้านมินิโกะ	เจนจิรา เทียงทรง, สุวพล เจริญสุวรรณ	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	งานวิจัย	รายงานสืบเนื่อง งานประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับ สมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยในเครือฯ ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ "อนาคตภาพวิชาชีพครู"	4 กุมภาพันธ์ 2566	ดร.โสว ศิริทองถาวร
79	การทดสอบเสียงในกระบวนการผลิตอิฐบล็อก กรณีศึกษาร้านศิลารุ่งเรือง วัสดุก่อสร้าง	ดวงมล คำโสม, กิติภูมิ อดิษฐ์นันท์	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	งานวิจัย	รายงานสืบเนื่อง งานประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับ สมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยในเครือฯ ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ "อนาคตภาพวิชาชีพครู"	4 กุมภาพันธ์ 2566	ดร.โสว ศิริทองถาวร
80	เข็มก้องไม่เจงได้สื่อ	นางสาวพนารัตน์ พรรคไชย นางสาวกฤษติภา คำพา นายเอกรัฐ แดงโต	คณะศิลปกรรมศาสตร์	งานสร้างสรรค์	นาฏศิลป์สร้างสรรค์ระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 6 The 6 BPI Presentation of Creative Performing Arts	16 ธันวาคม 2565	อาจารย์รติพัทธ์ ศิริพงษ์
81	INFUSING CULTURAL CAPITAL OF SUAN SUNANDHA PALACE INTO CONTEMPORARY COSTUME DESIGN	Phongsatom Sihawong	คณะศิลปกรรมศาสตร์	งานวิจัย	INTERNATIONAL ACADEMIC MULTIDISCIPLINARY RESEARCH CONFERENCE IN FUKUOKA 2023	7-9 มีนาคม 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศรี ดร.ภัคพร พิมพ์สาร
82	THE PERSONAL ATTITUDE OF THAI DANCING TOWARDS THE USE OF RADKLAO YOD IN LALISA.FIRST	Supahluk Khompatlab	คณะศิลปกรรมศาสตร์	งานวิจัย	INTERNATIONAL ACADEMIC MULTIDISCIPLINARY RESEARCH CONFERENCE IN FUKUOKA 2023	7-9 มีนาคม 2566	อาจารย์รติพัทธ์ ศิริพงษ์ อาจารย์รุฬษิณี คำหวี อาจารย์ณัฐชยา เพชรจิจิ อาจารย์พริมนัฐ พรหมเกตุกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มกานศ จิรจากรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีนทา วชิรมรรณ
83	A STUDY OF THE TRADITIONAL PATTERNS ON DON KAI DEE BENJARONG PORCELAIN TO DESIGN HANGING WALL ART FOR SOUVENIR PRODUCTS	Ptengnum Phanpipat	คณะศิลปกรรมศาสตร์	งานวิจัย	INTERNATIONAL ACADEMIC MULTIDISCIPLINARY RESEARCH CONFERENCE IN VIENNA 2023	17-20 มีนาคม 2566	ดร.ณิชานันท์ เสร็จมศรี
84	SEMIOTIC LOGIC OF THE TRADITIONAL ARCHITECTURE OF DONG ETHNIC GROUP	Junhao Lu	คณะศิลปกรรมศาสตร์	งานวิจัย	ICBTS 2022 International Academic Multidisciplines Research Conference London 2022	15-17 พฤศจิกายน 2565	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พันธุ์เทียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกนาด มะอยู่ไช้
85	FEI TIAN PATTERN IN THE DUANGHUANG MURAL IN CHINA	Kun Li	คณะศิลปกรรมศาสตร์	งานวิจัย	ICBTS 2022 International Academic Multidisciplines Research Conference London 2022	15-17 พฤศจิกายน 2565	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พันธุ์เทียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกนาด มะอยู่ไช้
86	THE NEED FOR OLDER PERSONS IN EXISTING HOUSING: A CASE STUDY OF JIUJIANG CITY, JIANGXI PROVINCE, CHINA	Kang Zhou	คณะศิลปกรรมศาสตร์	งานวิจัย	ICBTS 2022 International Academic Multidisciplines Research Conference London 2022	15-17 พฤศจิกายน 2565	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกนาด มะอยู่ไช้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พันธุ์เทียน
87	LUSHAN CITY IMAGE AND TOURISM INNOVATION DESIGN	Xiaohong Deng	คณะศิลปกรรมศาสตร์	งานวิจัย	ICBTS 2022 International Academic Multidisciplines Research Conference London 2022	15-17 พฤศจิกายน 2565	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกนาด มะอยู่ไช้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พันธุ์เทียน
88	A STUDY OF THE HISTORY AND LOCAL CULTURAL BACKGROUND OF JIUJIANG CITY	Xiongjunjie Hong	คณะศิลปกรรมศาสตร์	งานวิจัย	ICBTS 2022 International Academic Multidisciplines Research Conference London 2022	15-17 พฤศจิกายน 2565	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกนาด มะอยู่ไช้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พันธุ์เทียน

ลำดับ	ชื่อผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก	ชื่อ-นามสกุล เจ้าของผลงาน	สังกัด คณะ/วิทยาลัย	ประเภทผลงาน	ชื่องานการประชุมวิชาการที่นำเสนอ/ประกวด/ วารสารที่ตีพิมพ์	วัน/เดือน/ปี ที่นำเสนอ/ประกวด/ตีพิมพ์	ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา
89	RENOVATION OF OLD BUILDINGS WITH SPATIAL INTERVENTIONS, AND THEIR APPLICATION IN THE DEVELOPMENT OF URBAN ENVIRONMENTS	Junyao Li	คณะศิลปกรรมศาสตร์	งานวิจัย	ICBTS 2022 International Academic Multidisciplines Research Conference London 2022	15-17 พฤศจิกายน 2565	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกนภา มะยูโซ๊ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พันธุ์เทียน
90	HAINAN HUAGUI WOODCARVING CREATIVE PRODUCT DESIGN TO PROMOTE TOURISM	Yiqi Zhang	คณะศิลปกรรมศาสตร์	งานวิจัย	ICBTS 2022 International Academic Multidisciplines Research Conference London 2022	15-17 พฤศจิกายน 2565	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกนภา มะยูโซ๊ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พันธุ์เทียน
91	APPLICATION OF CHINESE TRADITIONAL ELEMENTS IN HOTEL BRAND IMAGE DESIGN	Heng Chen	คณะศิลปกรรมศาสตร์	งานวิจัย	ICBTS 2022 International Academic Multidisciplines Research Conference London 2022	15-17 พฤศจิกายน 2565	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกนภา มะยูโซ๊ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พันธุ์เทียน
92	DESIGNING PUBLIC SPACES UNDER CONSTRUCTION GUIDELINES IN SCENIC COUNTRYSIDE	Anning Cai	คณะศิลปกรรมศาสตร์	งานวิจัย	ICBTS 2022 International Academic Multidisciplines Research Conference London 2022	15-17 พฤศจิกายน 2565	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พันธุ์เทียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกนภา มะยูโซ๊ะ
93	STUDY AND ANALYSIS OF INFOGRAPHIC OF THE REPUBLIC OF CHINA FROM PAST TO PRESENT	Wenyi Zhang	คณะศิลปกรรมศาสตร์	งานวิจัย	ICBTS 2022 International Academic Multidisciplines Research Conference London 2022	15-17 พฤศจิกายน 2565	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกนภา มะยูโซ๊ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พันธุ์เทียน
94	ROLE AND SIGNIFICANCE OF COLOR DESIGN IN JIUJIANG CITY ARCHITECTURE	Wanping Shangguan	คณะศิลปกรรมศาสตร์	งานวิจัย	ICBTS 2022 International Academic Multidisciplines Research Conference London 2022	15-17 พฤศจิกายน 2565	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พันธุ์เทียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกนภา มะยูโซ๊ะ
95	MENTAL HEALTH INTERVENTION FOR MIDDLE-AGED AND ELDERLY PEOPLE WITH SUB-OPTIMAL HEALTH THROUGH HORTICULTURAL THERAPY	Yingying Zhou	คณะศิลปกรรมศาสตร์	งานวิจัย	ICBTS 2022 International Academic Multidisciplines Research Conference London 2022	15-17 พฤศจิกายน 2565	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พันธุ์เทียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกนภา มะยูโซ๊ะ
96	SPATIAL REMEDIATION STRATEGY OF TRADITIONAL VILLAGE CULTURAL LANDSCAPE IN HUANG HE VALLEY, WESTERN HENAN REGION	Sai Yin	คณะศิลปกรรมศาสตร์	งานวิจัย	ICBTS 2022 International Academic Multidisciplines Research Conference London 2022	15-17 พฤศจิกายน 2565	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พันธุ์เทียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกนภา มะยูโซ๊ะ
97	URBAN COLOR DESIGN IN JIUJIANG URBAN PLANNING	Wanping Shangguan	คณะศิลปกรรมศาสตร์	งานวิจัย	วารสารศิลปปริทัศน์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 หน้า 103-112	มกราคม-มิถุนายน 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พันธุ์เทียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกนภา มะยูโซ๊ะ
98	STUDY ON THE TREATMENT MODEL OF REHABILITATION GARDEN FOR MIDDLE-AGED AND ELDERLY PEOPLE IN SUB-HEALTH STATE	Yingying Zhou	คณะศิลปกรรมศาสตร์	งานวิจัย	วารสารศิลปปริทัศน์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 หน้า 113-120	มกราคม-มิถุนายน 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พันธุ์เทียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกนภา มะยูโซ๊ะ
99	JIUJIANG CHINESE CULTURAL RESEARCH AND APPLICATION FOR DESIGNING A BOOKS FOR CHILDREN BETWEEN 3-6 YEARS OLD	Xiongjunjie Hong	คณะศิลปกรรมศาสตร์	งานวิจัย	วารสารศิลปปริทัศน์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 หน้า 130-142	มกราคม-มิถุนายน 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกนภา มะยูโซ๊ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พันธุ์เทียน
100	ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1	พิชญานัด กาจจัตถ์	บัณฑิตวิทยาลัย	งานวิจัย	วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 16 ฉบับที่ 4 หน้า 71-87	ตุลาคม-ธันวาคม 2565	ดร.ธดา สิทธิธาดา

ลำดับ	ชื่อผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก	ชื่อ-นามสกุล เจ้าของผลงาน	สังกัด คณะ/วิทยาลัย	ประเภทผลงาน	ชื่องานการประชุมวิชาการที่นำเสนอ/ประกวด/ วารสารที่ตีพิมพ์	วัน/เดือน/ปี ที่นำเสนอ/ประกวด/ตีพิมพ์	ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา
101	ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากในเขตกรุงเทพมหานคร	Huanming Chen	บัณฑิตวิทยาลัย	งานวิจัย	วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 หน้า 37-48	กรกฎาคม-ธันวาคม 2565	ดร.พอสดี สุขพันธ์
102	คุณภาพการบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจกลับมาใช้บริการซ้ำของผู้ใช้บริการเช่ารถยนต์ BUDGET CAR RENTAL THAILAND เพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต	บุญผล ภิรักษากร	บัณฑิตวิทยาลัย	งานวิจัย	การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏจตุจักร ครั้งที่ 15 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจตุจักรธานี	29 ตุลาคม 2565	ดร.พอสดี สุขพันธ์
103	การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มเสน่ห์วิถีชุมชนจังหวัดปทุมธานี	เสาวรจณี เสากะเลียว	บัณฑิตวิทยาลัย	งานวิจัย	วารสารวิจัยศักยภาพ ปีที่ 16 ฉบับที่ 48 หน้า 263-282	กันยายน-ตุลาคม 2565	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีปริญญา อุประจักษ์
104	Buying Behavior and Factors Influencing Decision on Shopping Products Imported from China	Ajirapal Meepeamphoonsri	บัณฑิตวิทยาลัย	งานวิจัย	International Journal of Development Administration Research Vol. 5 No.2 pp 9-18	กรกฎาคม-ธันวาคม 2565	ดร.ชาญเดช เจริญวิทย์กุล ดร.สโรชนี ศิริวัฒนา
105	กระบวนการรณรงค์กับการปรับพฤติกรรมการบริโภคของวัยรุ่นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดบุรีรัมย์	ลัดดา ไทยเปรี๊ยะ	บัณฑิตวิทยาลัย	งานวิจัย	วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ มจร ปีที่ 10 ฉบับที่ 6 หน้า 2374-2383	กันยายน-ตุลาคม 2565	ศาสตราจารย์กิติติ บุญเจือ ดร.เมธา หริมเทพาธิป
106	การสมรสเท่าเทียมกันในฐานะปรากฏการณ์ทางสังคมตามปรัชญากระบวนการหลังนวยุคสายกลาง	อาทิตย์ สุขอ่ำ	บัณฑิตวิทยาลัย	งานวิจัย	ประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยว่าโพพรรณี ครั้งที่ 16 เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 118 ปี	19 ธันวาคม 2565	ดร.สิริกร อดุลวาริน
107	วิถีทัศน์และเป้าหมายการสนับวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดปรัชญาหลังนวยุคสายกลาง	ธนวัฒน์ จวนแจ้ง	บัณฑิตวิทยาลัย	งานวิจัย	ประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยว่าโพพรรณี ครั้งที่ 16 เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 118 ปี	19 ธันวาคม 2565	ดร.สิริกร อดุลวาริน
108	การบริหารคนตามหลักพุทธธรรมสำหรับนักธุรกิจ	สิรินทร์ กันยาวิริยะ, จิลา กันยาวิริยะ	บัณฑิตวิทยาลัย	งานวิจัย	วารสารวิจัยธรรมศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 หน้า 240-249	กรกฎาคม-ธันวาคม 2565	ดร.เมธา หริมเทพาธิป
109	การบริหารคนตามหลักพุทธธรรมสำหรับนักธุรกิจ	จิลา กันยาวิริยะ, สิรินทร์ กันยาวิริยะ	บัณฑิตวิทยาลัย	งานวิจัย	วารสารวิจัยธรรมศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 หน้า 275-281	กรกฎาคม-ธันวาคม 2565	ดร.เมธา หริมเทพาธิป
110	การศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักภาษา 4 ตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท	จิลา กันยาวิริยะ	บัณฑิตวิทยาลัย	งานวิจัย	วารสารพุทธมัตถ์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 หน้า 229-235	กรกฎาคม-ธันวาคม 2565	ดร.เมธา หริมเทพาธิป
111	การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมตามหลักปรัชญาหลังนวยุคสายกลาง	สุดธิณีย์ ทองจันทร์	บัณฑิตวิทยาลัย	งานวิจัย	วารสารพุทธมัตถ์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 หน้า 236-247	กรกฎาคม-ธันวาคม 2565	ดร.วิชิต ตานแก้ว ศาสตราจารย์กิติติ บุญเจือ ดร.สิริกร อดุลวาริน
112	สมบัติผู้ดีประกอบการดำเนินชีวิตตามกระบวนการปรัชญาหลังนวยุคสายกลาง : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ วิจัย และวิจารณ์	จิรวัดน์ นิตินันต์ธาดา	บัณฑิตวิทยาลัย	งานวิจัย	วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 หน้า 50-64	กรกฎาคม-ธันวาคม 2565	ดร.วิชิต ตานแก้ว ศาสตราจารย์กิติติ บุญเจือ
113	MODEL FOR CHINESE SANGHA DEVELOPMENT IN THE NEW NORMAL.	วีระพงษ์ ป่าสานนท์	บัณฑิตวิทยาลัย	งานวิจัย	INTERNATIONAL ACADEMIC MULTIDISCIPLINARY RESEARCH CONFERENCE IN SEOUL 2023	27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.รัชฎา ฟองธนกิจ
114	DEVELOPMENT MODEL FOR ESTABLISHMENT BUDDHISM OF MAHAYANA CHINESE BUDDHIST	พระชัยภัทร บุญปั้น	บัณฑิตวิทยาลัย	งานวิจัย	INTERNATIONAL ACADEMIC MULTIDISCIPLINARY RESEARCH CONFERENCE IN SEOUL 2023	27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.รัชฎา ฟองธนกิจ
115	DECISIONS OF GENERATION Y IN ALLEVIATING THE MISFORTUNE IN CHINESE INAUSPICIOUS YEARS	เศรษฐพงศ์ จงสงวน	บัณฑิตวิทยาลัย	งานวิจัย	INTERNATIONAL ACADEMIC MULTIDISCIPLINARY RESEARCH CONFERENCE IN SEOUL 2023	27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2566	ดร.สโรชนี ศิริวัฒนา ศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ รัศมี
116	RISK MANAGEMENT AND INTERNAL CONTROL ELEMENTS OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS	ศุภศักดิ์ แทนทอง	บัณฑิตวิทยาลัย	งานวิจัย	INTERNATIONAL ACADEMIC MULTIDISCIPLINARY RESEARCH CONFERENCE IN SEOUL 2023	27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาดา สิทธิธาดา
117	THE IMPACT OF 4ON TO THE ON-SITE MODEL OF ENGLISH TEACHING IN SECONDARY SCHOOL TEACHERS IN SUPHANBURI	ธนารัตน์ สุนันทา	บัณฑิตวิทยาลัย	งานวิจัย	INTERNATIONAL ACADEMIC MULTIDISCIPLINARY RESEARCH CONFERENCE IN SEOUL 2023	27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรวิทย์ ยอดฉิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา กฤษทอง
118	ENHANCING ENGLISH READING COMPREHENSION SKILLS OF UPPER SECONDARY SCHOOL STUDENTS THROUGH COLLABORATIVE STRATEGIC READING INSTRUCTION	กิตติพิชญ์ ไชวงค์	บัณฑิตวิทยาลัย	งานวิจัย	INTERNATIONAL ACADEMIC MULTIDISCIPLINARY RESEARCH CONFERENCE IN SEOUL 2023	27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรวิทย์ ยอดฉิม

ลำดับ	ชื่อผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก	ชื่อ-นามสกุล เจ้าของผลงาน	สังกัด คณะ/วิทยาลัย	ประเภทผลงาน	ชื่องานการประชุมวิชาการที่นำเสนอ/ประกวด/ วารสารที่ตีพิมพ์	วัน/เดือน/ปี ที่นำเสนอ/ประกวด/ตีพิมพ์	ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา
119	การศึกษาคุณสมบัตินักเรียนในรอยคบนแผ่นกระดาษรองเขียน	นนทพัทธ์ ยิ่งประยูรย์	บัณฑิตวิทยาลัย	งานวิจัย	การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน ทา	3 เมษายน 2566	รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) พล.ต.ท.ดร.ณรงค์ กุลนิต
120	แนวคิดอภิปราย: ทฤษฎีแบบของเพลโตจากทศนทมาที่ใดและ พาร์เมนิส	รวพล ทิตามาดา	บัณฑิตวิทยาลัย	งานวิจัย	การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน ทา	3 เมษายน 2566	ดร.สิริก อนุตวริน ศาสตราจารย์ ธีรติ บุญเจือ
121	ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อความภักดีของ ผู้ใช้บริการโรงพยาบาลศิริการ กรมทางหลวง กรุงเทพมหานคร	จิราวรรณ ลาตนาเสา	บัณฑิตวิทยาลัย	งานวิจัย	การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน ทา	3 เมษายน 2566	ดร.พอดิ สุขพันธ์
122	ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดสินค้าและบริการที่ส่งผลต่อความ ภักดีในตราสินค้า บริษัท คูโอม จำกัด (มหาชน) สาขาอุโอม รังสิต จ. ปทุมธานี	เจนจิรา คุณทวี	บัณฑิตวิทยาลัย	งานวิจัย	การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน ทา	3 เมษายน 2566	ดร.พอดิ สุขพันธ์
123	ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า ออนไลน์ ผ่านทางแอปพลิเคชัน LAZADA (ลาซาต้า) ของผู้บริโภค	ฉัตรแก้ว โกลากิจ	บัณฑิตวิทยาลัย	งานวิจัย	การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน ทา	3 เมษายน 2566	ดร.บรรดิษฐ พระประทานพร
124	ส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจตลาด E-Marketplace ที่ส่งผล ต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคผ่านแอปพลิเคชัน	ชนธิษ วัชรภล	บัณฑิตวิทยาลัย	งานวิจัย	การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน ทา	3 เมษายน 2566	ดร.บรรดิษฐ พระประทานพร
125	การสื่อสารทางการตลาดผ่านสื่อออนไลน์โดยการใช้บุคคลที่มี ชื่อเสียงที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์คอตาย	อรพิน ทวีพยากร	บัณฑิตวิทยาลัย	งานวิจัย	การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน ทา	3 เมษายน 2566	ดร.บรรดิษฐ พระประทานพร
126	การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับความ เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	กัรียยมล สันติ	บัณฑิตวิทยาลัย	งานวิจัย	การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน ทา	3 เมษายน 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนใจ ल्पประสิทธิ์
127	หลักการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพใน องค์กร	จุฑามาศ ชุมบุญ	บัณฑิตวิทยาลัย	งานวิจัย	การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน ทา	3 เมษายน 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธดา สิทธิธาดา
128	การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้	ฉรินทร์ทิพย์ ธาดานิติภิญโญ	บัณฑิตวิทยาลัย	งานวิจัย	การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน ทา	3 เมษายน 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธดา สิทธิธาดา
129	การจัดการความรู้ในโรงเรียนประถมศึกษาบูรณาการกับเทคโนโลยี สารสนเทศ	ณัฐรวา วงศ์ศรีแก้ว	บัณฑิตวิทยาลัย	งานวิจัย	การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน ทา	3 เมษายน 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธดา สิทธิธาดา
130	การจัดการความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล	หัตติษา เพ็ญศิริ	บัณฑิตวิทยาลัย	งานวิจัย	การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน ทา	3 เมษายน 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนใจ ल्पประสิทธิ์
131	การประยุกต์ใช้ทฤษฎี Douglas McGregor ทักษะของผู้บริหาร สถานศึกษาในทศวรรษที่ 21	เบญจรัตน์ ปฐมสุริยะพร	บัณฑิตวิทยาลัย	งานวิจัย	การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน ทา	3 เมษายน 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธดา สิทธิธาดา
132	การบริหารสถานศึกษาในยุคเรดดิคเช็อูปติใหม่ วิฤฤติและโอกาส การศึกษาไทย	พรจิรา เลือประดิษฐ	บัณฑิตวิทยาลัย	งานวิจัย	การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน ทา	3 เมษายน 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนใจ ल्पประสิทธิ์

ลำดับ	ชื่อผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก	ชื่อ-นามสกุล เจ้าของผลงาน	สังกัด คณะ/วิทยาลัย	ประเภทผลงาน	ชื่องานการประชุมวิชาการที่นำเสนอ/ประกวด/ วารสารที่ตีพิมพ์	วัน/เดือน/ปี ที่นำเสนอ/ประกวด/ตีพิมพ์	ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา
133	การบริหารการศึกษาในยุคดิจิทัลระดับชั้น	พิมพ์ประไพ ดวงบุณา	บัณฑิตวิทยาลัย	งานวิจัย	การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน ทา	3 เมษายน 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนใจ ดลประสิทธิ์
134	ภาวะผู้นำทางวิชาการในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของผู้บริหาร สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21	สุกานดา อินทร์แพทย์	บัณฑิตวิทยาลัย	งานวิจัย	การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน ทา	3 เมษายน 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธดา สิทธิธาดา
135	การตัดสินใจของผู้บริหารการศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณภาพบุคลากรใน องค์กร	สุดา โสมากิจ	บัณฑิตวิทยาลัย	งานวิจัย	การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน ทา	3 เมษายน 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนใจ ดลประสิทธิ์
136	การพัฒนาสายอาชีพครูผู้บริหารสถานศึกษาตามแนวคิดของ William G. Ouchi	สุรเชษฐ์ วงษ์จำปา	บัณฑิตวิทยาลัย	งานวิจัย	การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน ทา	3 เมษายน 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนใจ ดลประสิทธิ์
137	ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อยอมรับแอปพลิเคชัน LUCA SERVICE สำหรับ การแจ้งอุบัติเหตุการจราจรทางบก	ณโณ โฉยเกียรติ	วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	งานวิจัย	การประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และการบริหาร จัดการระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2565 ณ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	25 พฤศจิกายน 2565	ดร.วิไลลักษณ์ วัชรบำรุง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีป พรหมอยู่
138	แอปพลิเคชันที่ตลาดทำนายและเสริมดวงชะตาดลายเซ็น 4 ฮาตุ องค์ประกอบ	หัตถา ยุววรรณศรี	วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	งานวิจัย	การประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และการบริหาร จัดการระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2565 ณ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	25 พฤศจิกายน 2565	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรมะชัย แสงอ่อน ดร.วิไลลักษณ์ วัชรบำรุง
139	นวัตกรรมการบริการที่ส่งผลกระทบต่อคลังสินค้าใช้บริการ คลินิกศูนย์ แพทย์พัฒนา	อนัญธรศ เพชรเมือง	วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	งานวิจัย	การประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และการบริหาร จัดการระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2565 ณ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	25 พฤศจิกายน 2565	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรมะชัย แสงอ่อน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีป พรหมอยู่
140	THE EFFECT OF MANAGEMENT INNOVATION ON PERFORMANCE OF CHINESE SMART HOME LISTED COMPANY	Huiting Zhang	วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	งานวิจัย	INTERNATIONAL ACADEMIC MULTIDISCIPLINARY RESEARCH CONFERENCE IN LONDON 2022 London, United Kingdom	15-17 พฤศจิกายน 2565	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยานันท์ เกิดพิทักษ์
141	INFLUENCING FACTORS OF CONTINUOUS USE INTENTION OF LIBRARY SERVICES BASED ON USER ENGAGEMENT	Weixing Shi	วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	งานวิจัย	INTERNATIONAL ACADEMIC MULTIDISCIPLINARY RESEARCH CONFERENCE IN LONDON 2022 London, United Kingdom	15-17 พฤศจิกายน 2565	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยานันท์ เกิดพิทักษ์
142	THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATION INNOVATION AND ORGANIZATION CULTURE ON NON-PROFIT SOCIAL DEVELOPMENT FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT ENTERPRISE	Jun Wang	วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	งานวิจัย	INTERNATIONAL ACADEMIC MULTIDISCIPLINARY RESEARCH CONFERENCE IN LONDON 2022 London, United Kingdom	15-17 พฤศจิกายน 2565	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยานันท์ เกิดพิทักษ์
143	FACTORS INFLUENCING THE PURCHASE OF PROBIOTIC PRODUCTS FOR WEIGHT LOSS IN ADULTS IN DAXING, BEIJING, CHINA	Yanan Zhao	วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	งานวิจัย	INTERNATIONAL ACADEMIC MULTIDISCIPLINARY RESEARCH CONFERENCE IN LONDON 2022 London, United Kingdom	15-17 พฤศจิกายน 2565	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยานันท์ เกิดพิทักษ์
144	INFLUENCING FACTORS ON REPUTATION OF PRIVATE UNIVERSITIES IN BEIJING BASED ON STUDENT SATISFACTION	Mengjie Guo	วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	งานวิจัย	INTERNATIONAL ACADEMIC MULTIDISCIPLINARY RESEARCH CONFERENCE IN LONDON 2022 London, United Kingdom	15-17 พฤศจิกายน 2565	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยานันท์ เกิดพิทักษ์
145	HUMAN RESOURCE MANAGEMENT OPTIMIZATION IN AVIATION SERVICE INDUSTRY—BASED ON THE PERSPECTIVE OF EMPLOYEE SATISFACTION	Liyan Gao	วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	งานวิจัย	INTERNATIONAL ACADEMIC MULTIDISCIPLINARY RESEARCH CONFERENCE IN LONDON 2022 London, United Kingdom	15-17 พฤศจิกายน 2565	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยานันท์ เกิดพิทักษ์
146	INFLUENCING FACTORS OF CUSTOMER SATISFACTION OF M TRAVEL AGENCY BASED ON O2O MODEL	Xiaoyu Wang	วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	งานวิจัย	INTERNATIONAL ACADEMIC MULTIDISCIPLINARY RESEARCH CONFERENCE IN LONDON 2022 London, United Kingdom	15-17 พฤศจิกายน 2565	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยานันท์ เกิดพิทักษ์
147	INFLUENCING FACTORS OF CUSTOMER SATISFACTION OF FRESH E-COMMERCE COLD CHAIN LOGISTICS SERVICE QUALITY OF SF EXPRESS	Yanjun Liu	วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	งานวิจัย	INTERNATIONAL ACADEMIC MULTIDISCIPLINARY RESEARCH CONFERENCE IN LONDON 2022 London, United Kingdom	15-17 พฤศจิกายน 2565	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยานันท์ เกิดพิทักษ์

ลำดับ	ชื่อผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก	ชื่อ-นามสกุล เจ้าของผลงาน	สังกัด คณะ/วิทยาลัย	ประเภทผลงาน	ชื่องานการประชุมวิชาการที่นำเสนอ/ประกวด/ วารสารที่ตีพิมพ์	วัน/เดือน/ปี ที่นำเสนอ/ประกวด/ตีพิมพ์	ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา
148	INFLUENCING FACTORS OF CUSTOMER SATISFACTION IN THE INTERNET ERA OF SME' HUMAN RESOURCES ENTRUSTED AGENCY SERVICE	Yi Zeng	วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	งานวิจัย	INTERNATIONAL ACADEMIC MULTIDISCIPLINARY RESEARCH CONFERENCE IN LONDON 2022 London, United Kingdom	15-17 พฤศจิกายน 2565	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยานันท์ เกิดพิทักษ์
149	INFLUENCING FACTORS JOB SATISFACTION OF CHINA MOBILE COMMUNICATIONS CORPORATION IN BEIJING TRANSFORMATION ENTERPRISES	Dongxia Ma	วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	งานวิจัย	INTERNATIONAL ACADEMIC MULTIDISCIPLINARY RESEARCH CONFERENCE IN LONDON 2022 London, United Kingdom	15-17 พฤศจิกายน 2565	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยานันท์ เกิดพิทักษ์
150	THE RELATIONSHIP BETWEEN EMPLOYEE SATISFACTION AND JOB PERFORMANCE OF BEIJING ZHONGAN XIAO TECHNOLOGY SERVICE CO., LTD. BASED ON ORGANIZATIONAL COMMITMENT	Siqi Li	วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	งานวิจัย	INTERNATIONAL ACADEMIC MULTIDISCIPLINARY RESEARCH CONFERENCE IN LONDON 2022 London, United Kingdom	15-17 พฤศจิกายน 2565	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยานันท์ เกิดพิทักษ์
151	INFLUENCING FACTORS CONSUMER BRAND COGNITION OF SHORT VIDEO MARKETING ON LUXURY	Xiaohui Zhai	วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	งานวิจัย	INTERNATIONAL ACADEMIC MULTIDISCIPLINARY RESEARCH CONFERENCE IN LONDON 2022 London, United Kingdom	15-17 พฤศจิกายน 2565	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยานันท์ เกิดพิทักษ์
152	INFLUENCING FACTORS OF UGC ON CONSUMERS' PURCHASE INTENTION IN SOCIAL PLATFORMS	Xiaolu Yu	วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	งานวิจัย	INTERNATIONAL ACADEMIC MULTIDISCIPLINARY RESEARCH CONFERENCE IN LONDON 2022 London, United Kingdom	15-17 พฤศจิกายน 2565	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยานันท์ เกิดพิทักษ์
153	การบริหารคลังสินค้าให้เข้าสำหรับจัดเก็บสินค้าสำเร็จรูปและแพ็คเกจจิ้ง	ธัญวรรณ ทองประพันธ์	วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	งานวิจัย	การประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และการบริหารจัดการ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2565 Sciences and Business Management Graduate Conference 2022 (SBC:2022)	25 พฤศจิกายน 2565	ดร.ณัฐพรศญา เศรษฐโชติสมบัติ
154	การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการตลาดของธุรกิจค้าปลีกขนาดเล็ก ในยุคดิจิทัลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊ก	จิตตราภรณ์ วันประเสริฐ	วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	งานวิจัย	การประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และการบริหารจัดการ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2565 Sciences and Business Management Graduate Conference 2022 (SBC:2022)	25 พฤศจิกายน 2565	ดร.ณัฐพรศญา เศรษฐโชติสมบัติ
155	Prioritization factors of Logistics Service Quality on Retail Companies	ศุภาพร แสงเสน และ จิตนา หิรัญวร	วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	งานวิจัย	INTERNATIONAL ACADEMIC MULTIDISCIPLINARY RESEARCH CONFERENCE IN SEOUL 2023	27 กุมภาพันธ์ 2566	อาจารย์กานต์กมล ช่างคุดอาจารย์อัญชลี ทรัพย์แพทย์ดร.พนัสนิ สุขไสยาจารย์นิถ
156	Demand Analysis of Aromatic Coconuts for Processing of ABC Co.,Ltd.	วรินทร์ เพ็ญโพธิ์	วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	งานวิจัย	INTERNATIONAL ACADEMIC MULTIDISCIPLINARY RESEARCH CONFERENCE IN SEOUL 2023	27 กุมภาพันธ์ 2566	อาจารย์วรินทร์ สุขใจดีอาจารย์นิภาวรรณ กุจอม
157	Improvement of Service Efficiency of a retail store in Thailand	สุธิยาพร แก้วคานพ	วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	งานวิจัย	The ICBS International Academic Multidisciplines Research Conference Fukuoka 2023	7-9 มีนาคม 2566	ดร.ศศิธร เว้งวิไล ดร.พิชญ์พิสุทธิ์ ทิศอาจ
158	Efficiency improvement for warehouse management of light bulb products a case study of xyz company limited	ทงศักดิ์ ทุทธิภัก	วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	งานวิจัย	The ICBS International Academic Multidisciplines Research Conference Fukuoka 2023	7-9 มีนาคม 2566	อาจารย์กานต์กมล ช่างคุด
159	การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ในการขนส่งปลาสดจาก กรณีศึกษา อิคคิวฟาร์ม	จิระพันธ์ นาคใหม่, ประสิทธิ์ชัย อันพรม, กัทริน บุญล้อม, ณัฐวดี ยางงาม	วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	งานวิจัย	การประชุมวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระดับชาติ ครั้งที่ 6 (CLS2023)	26 พฤษภาคม 2566	อาจารย์วรินทร์ สุขใจดี

ลำดับ	ชื่อผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก	ชื่อ-นามสกุล เจ้าของผลงาน	สังกัด คณะ/วิทยาลัย	ประเภทผลงาน	ชื่องานการประชุมวิชาการที่นำเสนอ/ประกวด/ วารสารที่ตีพิมพ์	วัน/เดือน/ปี ที่นำเสนอ/ประกวด/ตีพิมพ์	ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา
160	การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อรับคำสั่งซื้อขายรถยนต์มือสอง กรณีศึกษาร้านไอรา การยาง สาขาบางปู จ.สมุทรปราการ	ณัฐภูมิ ดอกโคก, ซอธิดา นามนอก, ชัฐอนันท์จริยบรรจจน์, ตุลยวีร ถาวรวงค์	วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	งานวิจัย	การประชุมวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับชาติ ครั้งที่ 6 (CLS2023)	26 พฤษภาคม 2566	อาจารย์ศิริอร สอนงค์
161	การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลัง กรณีศึกษา ร้านสวนอาหารลุงมวย	วิรัชชา ราชภูวประทุม, กัฬารภรณ์ ประทุมวงศ์, มิรันตี อินรี, ศิขรินทร์ เพชรจารุภักดิ์	วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	งานวิจัย	การประชุมวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับชาติ ครั้งที่ 6 (CLS2023)	26 พฤษภาคม 2566	อาจารย์กรวิทย์ สินธุคำมูล
162	การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานบรรจุสินค้า: กรณีศึกษา บริษัท ABC	มัชฌิมา สิทธิคอน, อวิโรจน์ จูคำ, อัญญ์ณัฐ สิงห์ขรณ์, มัจฉิรา พิมยาง, อัญญิกา นิโรอด	วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	งานวิจัย	การประชุมวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับชาติ ครั้งที่ 6 (CLS2023)	26 พฤษภาคม 2566	อาจารย์ ดร.พเมธี สุขใส
163	แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการหยิบสินค้าภายในคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัท ABC จำกัด	อนุชา ภาวะบุตร, ธนาณัฐ พอกพูน, ศุภรัตน์ จุลจันทร์, พรทิพย์ ไสดา, ทักษิลา สัจรวมใจ	วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	งานวิจัย	การประชุมวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับชาติ ครั้งที่ 6 (CLS2023)	26 พฤษภาคม 2566	อาจารย์ ดร.พเมธี สุขใส
164	การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัท ABC จำกัด	กัลย์สุดา พันคำ, พินล พินจันทร์, มัลลิกา จันทร์เป็ย, ทิวานัฐ อุปการดี	วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	งานวิจัย	การประชุมวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับชาติ ครั้งที่ 6 (CLS2023)	26 พฤษภาคม 2566	อาจารย์กรวิทย์ สินธุคำมูล
165	การเพิ่มประสิทธิภาพการหยิบสินค้า กรณีศึกษา บริษัท ABC จำกัด	พีรพัฒน์ มหัทธอนธรรม, เนสุพิศา จำรัสโคก, รัชฎา พานโพธิ์, จิรนนท์ บุญสะอาด, อารยา แซ่เดียว	วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	งานวิจัย	การประชุมวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับชาติ ครั้งที่ 6 (CLS2023)	26 พฤษภาคม 2566	อาจารย์กานต์นัส ขำเกตุ
166	การศึกษารูปแบบกระบวนการจัดการคลังสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ กรณีศึกษา บริษัท โปรเจกต์ไฮเทคสิริวิวัฒน์ จำกัด คลังสินค้าบางนาสมุทรปราการ	ชลธิชา พิธิพนมศรี, ธนนันท์ สีวาริเจริญ, นันทล ทองอินทร์, นนธ์นันทา อินทร์ทอง	วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	งานวิจัย	การประชุมวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับชาติ ครั้งที่ 6 (CLS2023)	26 พฤษภาคม 2566	อาจารย์ปัญญา พิศจันทร์
167	การศึกษาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ของโรงสีข้าว กรณีศึกษา โรงสีข้าวเทพพิชิต จังหวัดกาฬสินธุ์	วรรณล ศักดาบุตรณ์, สิธิภมล มังคังดี, เมธิสิริ สุขแจ่ม, กัฬารศุคา สอนชัย, วลัยพรรณ เงินกอบ, รุสมิ สาเมาะ	วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	งานวิจัย	การประชุมวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับชาติ ครั้งที่ 6 (CLS2023)	26 พฤษภาคม 2566	อาจารย์สันติพงษ์ จิโรจน์กุลกิจ
168	ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งบริษัท สวีท เซอร์วิส จำกัด ของกลุ่มหน่วยทำงานในอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	เนศรา แสงพุ่ม, อนุสรณ์ บุญสง่า, ธนวัฒน์ วิเศษสินธุ์	วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	งานวิจัย	การประชุมวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับชาติ ครั้งที่ 6 (CLS2023)	26 พฤษภาคม 2566	อาจารย์ ดร.อนัญญา ประยอมพิศุทธิ์
169	การหาจำนวนวันที่เหมาะสมในการพยากรณ์วัดจุดเบี่ยงเบนของสัด โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนัก กรณีศึกษา ร้านสุกี้ ABC	ธีรภัทร์ สอนบุญลา, ทวีชนก คุตดอน, พรทิพย์ เรืองโรจน์, ชยวิทย์ พ่วงระยับ, ศิคนู นิลบุตร, ปิยนาส กล้าแข็ง	วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	งานวิจัย	การประชุมวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับชาติ ครั้งที่ 6 (CLS2023)	26 พฤษภาคม 2566	อาจารย์พรเกียรติ ภัคติวงศ์เทพ
170	การพัฒนาเครื่องมือในการบรรจุหีบห่อ สำหรับเสื้อผ้าแฟชั่นของผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ กรณีศึกษาร้าน ABC	ภัทริญา ช่วยสงเคราะห์, สุภาวดี สามนิมโธม, กรก้อง นิษฐาธิครากุล, ณัฐฤดา เอกพงษ์	วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	งานวิจัย	การประชุมวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับชาติ ครั้งที่ 6 (CLS2023)	26 พฤษภาคม 2566	อาจารย์ศิริอร สอนงค์
171	การพัฒนากระบวนการจัดการคลังสินค้า กรณีศึกษา ร้านนิวชัยเสียง	วรรณษา แก้วนิล, ณัฐฐิษา โสภิตกุล, ณัฐกานต์ อยู่เชื้อ, ธัญมน รัตนะไชย	วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	งานวิจัย	การประชุมวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับชาติ ครั้งที่ 6 (CLS2023)	26 พฤษภาคม 2566	อาจารย์กรวิทย์ สินธุคำมูล

ลำดับ	ชื่อผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก	ชื่อ-นามสกุล เจ้าของผลงาน	สังกัด คณะ/วิทยาลัย	ประเภทผลงาน	ชื่องานการประชุมวิชาการที่นำเสนอ/ประกวด/ วารสารที่ตีพิมพ์	วัน/เดือน/ปี ที่นำเสนอ/ประกวด/ตีพิมพ์	ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา
172	การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่จัดเก็บสินค้า กรณีศึกษา ร้าน ABC	ธีรภัทร จันทร์ดีบุตร, ศุภณัฐ แซ่โจ้ว, ปิยะกรม วงศ์พรหม, วรวิษ แจ่มจันทร์, สุรเชษฐ์ จันทร์รัตน์	วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	งานวิจัย	การประชุมวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระดับชาติ ครั้งที่ 6 (CLS2023)	26 พฤษภาคม 2566	อาจารย์กานต์นัส ขำเกตุ
173	การเพิ่มประสิทธิภาพการหยิบสินค้าจำซ้ำ กรณีศึกษา บริษัท ABC จำกัด	กัญญาณี บัวศรี, วนิษา ดวงบังเกิด, อาทิตยา กริชคำแหง, อติเทพ บุญณม, ทรงวุฒิ พันธุ์นุ่น	วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	งานวิจัย	การประชุมวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระดับชาติ ครั้งที่ 6 (CLS2023)	26 พฤษภาคม 2566	อาจารย์อัญชณี หิรัญแพทย์
174	การเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมการหยิบสินค้าของศูนย์กระจายสินค้า กรณีศึกษา บริษัท ABC	สุพัฒน์ เพิ่มทรัพย์, ศิลา สิม่วง, พิชญ์ณวี จำนวนอก, ปณิศา ทรนุวัตร, หทัยชนก คู่ครอง	วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	งานวิจัย	การประชุมวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระดับชาติ ครั้งที่ 6 (CLS2023)	26 พฤษภาคม 2566	อาจารย์อัญชณี หิรัญแพทย์
175	การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า กรณีศึกษา : บริษัท ABC จำกัด	สุธิดา ตางเพชร, วิไลรัตน์ ขวัญน้อย, อธิมา คำวงอ่วม, นพดล โภชนพาดินชัย	วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	งานวิจัย	การประชุมวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระดับชาติ ครั้งที่ 6 (CLS2023)	26 พฤษภาคม 2566	อาจารย์อัญชณี หิรัญแพทย์
176	ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดส่งพัสดุภัณฑ์ของผู้ให้บริการ กรณีศึกษา บริษัทแฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด ในตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	สิริยากรม จิโรยสิงห์, อาริยา คำสนโคตร, พิมพ์พิลาชา ไชยสาร, ยูวดี พึ่งคำ	วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	งานวิจัย	การประชุมวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระดับชาติ ครั้งที่ 6 (CLS2023)	26 พฤษภาคม 2566	อาจารย์สรารุท พุดนวล
177	คุณภาพการให้บริการผู้ส่งมอบพัสดุภัณฑ์ของบริษัทไปรษณีย์ไทย กรณีศึกษา บริษัทไปรษณีย์ สาขาพุทธมณฑล ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	กัญญารัตน์ โมราเจริญ, เพนทระ เพ็ชรทอง, จิระประภา หยางระหงษ์, จิรวรรณ ปัสสัมธมัย, อรุราช เจ๊ะหยาง	วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	งานวิจัย	การประชุมวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระดับชาติ ครั้งที่ 6 (CLS2023)	26 พฤษภาคม 2566	อาจารย์ปัญญา ทิดจันทร์
178	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจ Self Storage ของประชาชนในเขตบางคอแหลม จังหวัดกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา Self Storage บริษัทแห่งหนึ่งย่านถนนพระราม3 จังหวัดกรุงเทพมหานคร	กฤตเมธ ลิมป์พิทักษ์, สิริววรรณ วัฒนพันธ์, คณตศุริยศาสตร์, ปิยะศร รสดี	วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	งานวิจัย	การประชุมวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระดับชาติ ครั้งที่ 6 (CLS2023)	26 พฤษภาคม 2566	อาจารย์สันติพงศ์ จิโรจน์กุลกิจ
179	แนวทางการปรับตัวในการให้บริการของ Kerry Express ในช่วงสถานการณ์ Covid-19 กรณีศึกษา สาขา พุทธมณฑลสาย 5	ณภัทรวิศม์ ศรีรอด, ณิชากรีย์ ภู่านแก้ว, เกียรติศักดิ์ เสลา	วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	งานวิจัย	การประชุมวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระดับชาติ ครั้งที่ 6 (CLS2023)	26 พฤษภาคม 2566	อาจารย์ปัญญา ทิดจันทร์
180	The Causal Relationship of Supply Chain Performance to Air Cargo Management Process: Thai Airway Public Company Limited	Sarawat Putnuan	วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	งานวิจัย	The 6th Conference on Logistics and Supply Chain 2023: CLS2023	26 พฤษภาคม 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเศษ อุยะวงษ์
181	EXHIBITION SPACE TO LEARNING FOR CHILDREN SCIENCE MUSEUM	นางสาววิญญูดา ระฆังทอง	วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์	งานวิจัย	The 2023 International Academic Multidisciplines Research Conference in Fukuoka, Japan	7-9 มีนาคม 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ เวลน์
182	GUIDELINES FOR SPACE AWARENESS AFFECTING MANGROVE CONSERVATION	นายเกริกพล มะหมะมาน	วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์	งานวิจัย	The 2023 International Academic Multidisciplines Research Conference in Fukuoka, Japan	7-9 มีนาคม 2566	อาจารย์ ดร.ชนกพร นโฬสิทธิ์กุล
183	การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการแก้ปัญหาหนี้ในระบบอย่างยั่งยืนของครอบครัว กำลังพลในพื้นที่กองทัพภาคที่ 1 ในจังหวัดนนทบุรี	ปัญญาพัทธ์ นฤพิลาศวิน	วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง	งานวิจัย	วารสารรัฐศาสตร์ฉบับบูรณาการ ปีที่ 5 ฉบับที่ 5 หน้า 51-71	กันยายน-ตุลาคม 2565	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา ศรีสอน

ลำดับ	ชื่อผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก	ชื่อ-นามสกุล เจ้าของผลงาน	สังกัด คณะ/วิทยาลัย	ประเภทผลงาน	ชื่องานการประชุมวิชาการที่นำเสนอ/ประกวด/ วารสารที่ตีพิมพ์	วัน/เดือน/ปี ที่นำเสนอ/ประกวด/ตีพิมพ์	ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา
184	การนำโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ไปปฏิบัติในพื้นที่เขตตอนเมือง	ปัญญาวรรณ ระเบียบโพธิ์	วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง	งานวิจัย	วารสารรัฐศาสตร์ฉบับบูรณและสหวิทยาการ ปีที่ 5 ฉบับที่ 5 หน้า 119-130	กันยายน-ตุลาคม 2565	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา ศรีสอน
185	การศึกษาการจัดการความรู้ด้านระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาองค์กรของวิทยาลัยการทัพบก	สุกุม ฉินนะโสด	วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง	งานวิจัย	วารสารรัฐศาสตร์ฉบับบูรณและสหวิทยาการ ปีที่ 5 ฉบับที่ 5 หน้า 131-145	กันยายน-ตุลาคม 2565	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา ศรีสอน
186	การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019	สมชาย ธนกุลมลาภัย	วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง	งานวิจัย	วารสารรัฐศาสตร์ฉบับบูรณและสหวิทยาการ ปีที่ 5 ฉบับที่ 5 หน้า 147-162	กันยายน-ตุลาคม 2565	อาจารย์ ดร.สุริยะ ปรายาสาก
187	ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมยุทธการทหารบก	ชลธิชา คำบาง	วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง	งานวิจัย	วารสารรัฐศาสตร์ฉบับบูรณและสหวิทยาการ ปีที่ 5 ฉบับที่ 5 หน้า 163-180	กันยายน-ตุลาคม 2565	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา ศรีสอน
188	แนวทางการบริหารระบบราชการภายใต้ระบบราชการ 4.0 ของสำนักงานเลขาธิการกองทัพบก	สุวิลา ชำเพ็ญ	วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง	งานวิจัย	วารสารรัฐศาสตร์ฉบับบูรณและสหวิทยาการ ปีที่ 5 ฉบับที่ 5 หน้า 181-194	กันยายน-ตุลาคม 2565	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา ศรีสอน
189	คุณลักษณะของกำลังแรงงานที่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม 5 ประเภทหลักต้องการในจังหวัดร้อยเอ็ดช่วงสถานการณ์โควิด-19	นงเยาว์ จงมะณี	วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง	งานวิจัย	วารสารรัฐศาสตร์ฉบับบูรณและสหวิทยาการ ปีที่ 5 ฉบับที่ 5 หน้า 195-208	กันยายน-ตุลาคม 2565	อาจารย์ ดร.วิมล พิริยวรรณะ
190	นโยบายแรงงานข้ามชาติกับปัญหาการขาดแคลนแรงงาน: กรณีศึกษา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร	ศุภิต คำทองแก้ว	วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง	งานวิจัย	วารสารรัฐศาสตร์ฉบับบูรณและสหวิทยาการ ปีที่ 5 ฉบับที่ 5 หน้า 209-226	กันยายน-ตุลาคม 2565	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา ศรีสอน
191	Woman's Leadership Model and Roles Towards Thai Children and Youth Development	Nuannit Hongwiwat	วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง	งานวิจัย	INTERNATIONAL CONFERENCE ON POLITICAL SCIENCE AND MANAGEMENT IN POST-PANDEMIC-(PSMP) Paris France, March 2023	1-5 มีนาคม 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา ศรีสอน
192	An Analysis of Local Government's Involvement in Rural Community Development in Thailand	Parunyoo Kochkaew	วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง	งานวิจัย	INTERNATIONAL CONFERENCE ON POLITICAL SCIENCE AND MANAGEMENT IN POST-PANDEMIC-(PSMP) Paris France, March 2023	1-5 มีนาคม 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา ศรีสอน
193	Enhancing the Effective Management of Foreign Workers in Ranong Province	Pongsak Rungsong	วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง	งานวิจัย	INTERNATIONAL CONFERENCE ON POLITICAL SCIENCE AND MANAGEMENT IN POST-PANDEMIC-(PSMP) Paris France, March 2023	1-5 มีนาคม 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา ศรีสอน

ลำดับ	ชื่อผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก	ชื่อ-นามสกุล เจ้าของผลงาน	สังกัด คณะ/วิทยาลัย	ประเภทผลงาน	ชื่องานการประชุมวิชาการที่นำเสนอ/ประกวด/ วารสารที่ตีพิมพ์	วัน/เดือน/ปี ที่นำเสนอ/ประกวด/ตีพิมพ์	ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา
194	An Analysis of Marijuana Liberalization in Thailand	Rangsee Patlee	วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง	งานวิจัย	INTERNATIONAL CONFERENCE ON POLITICAL SCIENCE AND MANAGEMENT IN POST-PANDEMIC- (PSMP) Paris France, March 2023	1-5 มีนาคม 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา ศรีสอน
195	An Analysis of the Role of Local Leaders in Promoting Self Sufficiency Economy	Siriporn Chuakhum	วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง	งานวิจัย	INTERNATIONAL CONFERENCE ON POLITICAL SCIENCE AND MANAGEMENT IN POST-PANDEMIC- (PSMP) Paris France, March 2023	1-5 มีนาคม 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา ศรีสอน
196	Dispute in the South China Sea: The Roles of the Thai Government	Wassana Aonpom	วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง	งานวิจัย	INTERNATIONAL CONFERENCE ON POLITICAL SCIENCE AND MANAGEMENT IN POST-PANDEMIC- (PSMP) Paris France, March 2023	1-5 มีนาคม 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา ศรีสอน
197	Perception and Attitude Influencing People's Utilization of Universal Health Coverage Scheme	Nusaree Siripath	วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง	งานวิจัย	INTERNATIONAL CONFERENCE ON POLITICAL SCIENCE AND MANAGEMENT IN POST-PANDEMIC- (PSMP) Paris France, March 2023	1-5 มีนาคม 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา ศรีสอน
198	THE GUIDELINE TO DEVELOP THE SERVICE QUALITY OF 3-STAR HOTELS IN BANGKOK AREA AFTER THE EPIDEMIC SITUATION OF THE CORONAVIRUS DISEASE 2019	นางสาวพิมพ์ชนก สมควร	วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ	งานวิจัย	INTERNATIONAL ACADEMIC MULTIDISCIPLINARY RESEARCH CONFERENCE IN FUKUOKA 2023	7-9 มีนาคม 2566	อาจารย์ ดร.วิระ วีระโสภณ อาจารย์ บัว ศรีศษ
199	DO BUSINESS SUSTAINABILITY PROGRAMS INFLUENCE CUSTOMER PURCHASING DECISIONS?	นางสาวศศิลักษณ์ จันทร์สุภาเสน	วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ	งานวิจัย	INTERNATIONAL ACADEMIC MULTIDISCIPLINARY RESEARCH CONFERENCE IN FUKUOKA 2023	7-9 มีนาคม 2566	Assoc.Prof.Dr. Denis Ushakov อาจารย์ ดร.พงษ์ระพี แก้วไพโรษะ
200	A STUDY OF TRAVELING BEHAVIOR TO PHUKET OLD TOWN OF THAI TOURISTS	นายชาญณรงค์ ประทีป ฒ. ฒกลาง	วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ	งานวิจัย	The 3rd International Students Conference on Academic Multidisciplinary Research 2023	26 เมษายน 2566	อาจารย์ ดร.วิระ วีระโสภณ อาจารย์ ดร.บุญทา ชัยเลิศ
201	AN ANALYSIS OF THAI TOURISTS' OPINIONS ON TOURISM LOGISTICS MANAGEMENT AT DAMNOEN SADUAK FLOATING MARKET	นางสาวณัฐนิชา สิมเจริญเอก	วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ	งานวิจัย	The 3rd International Students Conference on Academic Multidisciplinary Research 2023	26 เมษายน 2566	อาจารย์ ดร.วิระ วีระโสภณ อาจารย์ ดร.บุญทา ชัยเลิศ
202	CULTURAL TOURISM LOGISTICS IN BANG NAMPHUENG SUBDISTRICT: MANAGING THE LIFESTYLE OF PHRA PRADAENG, SAMUT PRAKAN	นายพลกัญญ์ ศิริกุลพิสุทธิ์	วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ	งานวิจัย	The 3rd International Students Conference on Academic Multidisciplinary Research 2023	26 เมษายน 2566	อาจารย์ ดร.วิระ วีระโสภณ อาจารย์ ดร.บุญทา ชัยเลิศ
203	THE STUDY OF BEHAVIOR SATISFACTION AND SERVICE QUALITY OF THE MUSEUM A CASE STUDY OF BANGKOK ART AND CULTURE CENTER	นายชัชวรินทร์ คุ้ม	วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ	งานวิจัย	The 3rd International Students Conference on Academic Multidisciplinary Research 2023	26 เมษายน 2566	อาจารย์ ดร.วิระ วีระโสภณ อาจารย์ บัว ศรีศษ
204	FACTORS THAT AFFECT DECISION MAKING IN SELECTING BUSINESS SERVICES OF ABC TRAVEL CO., LTD. IN PHUKET	นายปิยภัคสร จิลลานนท์	วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ	งานวิจัย	The 3rd International Students Conference on Academic Multidisciplinary Research 2023	26 เมษายน 2566	อาจารย์ ดร.วิระ วีระโสภณ

ลำดับ	ชื่อผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก	ชื่อ-นามสกุล เจ้าของผลงาน	สังกัด คณะ/วิทยาลัย	ประเภทผลงาน	ชื่องานการประชุมวิชาการที่นำเสนอ/ประกวด/ วารสารที่ตีพิมพ์	วัน/เดือน/ปี ที่นำเสนอ/ประกวด/ตีพิมพ์	ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา
205	A STUDY OF TOURISTS BEHAVIOR TRAVELING TO CHAITHARARAM TEMPLE OR CHALONG TEMPLE PHUKET PROVINCE	นายศุภชาติ กิจดำเนิน	วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ	งานวิจัย	The 3rd International Students Conference on Academic Multidisciplinary Research 2023	26 เมษายน 2566	อาจารย์ ดร.วิระ วีระโสภณ อาจารย์ ดร.บุญทา ชัยเลิศ
206	THE LEARNING HISTORY THROUGH BEAUTY PAGEANTS IN THAILAND	นายอวิช เลหาอรุโณทัย	วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ	งานวิจัย	The 3rd International Students Conference on Academic Multidisciplinary Research 2023	26 เมษายน 2566	อาจารย์ ดร.วิระ วีระโสภณ อาจารย์ ดร.บุญทา ชัยเลิศ
207	SATISFACTION OF THAI CUSTOMERS WITH AIRASIA	นางสาวแพรววิชัย แอร์แซร์	วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ	งานวิจัย	The 3rd International Students Conference on Academic Multidisciplinary Research 2023	26 เมษายน 2566	อาจารย์กรวิรินทร์ กังวล
208	SATISFACTION TOWARDS THE SERVICE OF STARBUCKS COFFEE SHOP AT CENTRAL PLAZA SALAYA	นายศศิกร กอจวารี	วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ	งานวิจัย	The 3rd International Students Conference on Academic Multidisciplinary Research 2023	26 เมษายน 2566	อาจารย์ชัชชญา เจริญนิตย์
209	THE FACTORS OF CUSTOMER SATISFACTION ABOUT RESERVATION WITH TRAVELOKA	นางสาววิราพร บัวโพธิ์	วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ	งานวิจัย	The 3rd International Students Conference on Academic Multidisciplinary Research 2023	26 เมษายน 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณภัทร กันแก้ว
210	IMPACT OF COVID-19 TO PASSENGERS WHO FLIES DOMESTIC FLIGHT WITH NOK-AIR AT DON MUEANG INTERNATIONAL AIRPORT	นายชาญพิวัฒน์ คงประไพ	วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ	งานวิจัย	The 3rd International Students Conference on Academic Multidisciplinary Research 2023	26 เมษายน 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณภัทร กันแก้ว
211	FACTORS INFLUENCING THE DECISION TO STUDY FOR A BACHELOR DEGREE, COLLEGE OF HOSPITALITY INDUSTRY MANAGEMENT, SUAN SUNANDHA RAJAHABHAT UNIVERSITY, NAKHON PATHOM CAMPUS	นายพัฒนการ แสงพันธ์	วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ	งานวิจัย	The 3rd International Students Conference on Academic Multidisciplinary Research 2023	26 เมษายน 2566	อาจารย์จรนารัตน์ วัฒนศิริ
212	SUAN SUNANDHA RAJAHAT UNIVERSITY'S DORMITORY IN NAKHON PATHOM CAMPUS'S LIFE SATISFACTION SURVEY	นางสาวพัชรินทร์ อุบลสุข	วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ	งานวิจัย	The 3rd International Students Conference on Academic Multidisciplinary Research 2023	26 เมษายน 2566	อาจารย์ชัชชญา เจริญนิตย์
213	A STUDY ON CUSTOMER SATISFACTION AND RETURN BEHAVIORS TOWARDS KFC RESTAURANTS IN THAILAND	นางสาวอัญชีย์ ชื่นบาน	วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ	งานวิจัย	The 3rd International Students Conference on Academic Multidisciplinary Research 2023	26 เมษายน 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณภัทร กันแก้ว
214	THAIS' ATTITUDES TOWARDS THE IDENTITY OF QATAR AIRWAYS CABIN CREW UNIFORM	นางสาว Marianne Garcia Reginio	วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ	งานวิจัย	The 3rd International Students Conference on Academic Multidisciplinary Research 2023	26 เมษายน 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณภัทร กันแก้ว
215	ROLE OF ONLINE LEARNING AFTER THE EPIDEMIC: CASE STUDY OF CHINESE INTERNATIONAL STUDENTS	นาย Yinhu Bai	วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ	งานวิจัย	The 3rd International Students Conference on Academic Multidisciplinary Research 2023	26 เมษายน 2566	อาจารย์ ดร.นลิน สัมมะเสถียรโสภณ อาจารย์ ดร.พงษ์ระพี แก้วไพโรษะ
216	THE IMPACT OF COVID-19 EPIDEMIC ON CONSUMER BEHAVIOR TOWARDS MADE-TO-ORDER FOOD SERVICES IN BANGKOK AND NAKHON PATHOM: EXPLORATORY ANALYSIS	นางสาวจิรัฐญา ศานตบุษยาน	วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ	งานวิจัย	The 3rd International Students Conference on Academic Multidisciplinary Research 2023	26 เมษายน 2566	อาจารย์ ดร.อึ้งกิตติ์ แพนวนเพชร อาจารย์ ดร.พงษ์ระพี แก้วไพโรษะ

ลำดับ	ชื่อผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก	ชื่อ-นามสกุล เจ้าของผลงาน	สังกัด คณะ/วิทยาลัย	ประเภทผลงาน	ชื่องานการประชุมวิชาการที่นำเสนอ/ประกวด/ วารสารที่ตีพิมพ์	วัน/เดือน/ปี ที่นำเสนอ/ประกวด/ตีพิมพ์	ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา
217	KEY SUCCESS FACTORS OF LOGISTICS SERVICES IN CHINA: CASE STUDY OF SF EXPRESS	นาย Zhenghao Cui	วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ	งานวิจัย	The 3rd International Students Conference on Academic Multidisciplinary Research 2023	26 เมษายน 2566	อาจารย์ ดร.ยิ่งศักดิ์ แทวนเพชร อาจารย์ ดร.พงศธรที่ แก้วไทรชะ
218	HOW TO RESTRAIN IRRATIONAL FANS' STAR-CHASING BEHAVIOR— THE INFLUENCE OF IRRATIONAL FANS' STAR-CHASING IN CHINA AND THAILAND AND VIEWS ON THIS PHENOMENON	นางสาว Jinyu Dai	วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ	งานวิจัย	The 3rd International Students Conference on Academic Multidisciplinary Research 2023	26 เมษายน 2566	อาจารย์ ดร.นลิน สิมะเสถียรโสภณ อาจารย์ ดร.พงศธรที่ แก้วไทรชะ
219	ROAD USERS' VIEWS IN CHINA ON BLIND PATHWAY VIOLATIONS	นาย Zhimin Dong	วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ	งานวิจัย	The 3rd International Students Conference on Academic Multidisciplinary Research 2023	26 เมษายน 2566	อาจารย์คงศักดิ์ บุญอาชาทอง อาจารย์ ดร.พงศธรที่ แก้วไทรชะ
220	PERSPECTIVES AND GUIDELINES FOR REGULATING ONLINE GAME RECHARGING IN CHINA	นาย Liankai Gong	วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ	งานวิจัย	The 3rd International Students Conference on Academic Multidisciplinary Research 2023	26 เมษายน 2566	อาจารย์ ดร.ยิ่งศักดิ์ แทวนเพชร อาจารย์ ดร.พงศธรที่ แก้วไทรชะ
221	PROBLEMATIC MOBILE PHONE USE AMONG LEFT-BEHIND CHILDREN IN CHINESE COUNTRYSIDE	นาย Chenhao Wang	วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ	งานวิจัย	The 3rd International Students Conference on Academic Multidisciplinary Research 2023	26 เมษายน 2566	อาจารย์คงศักดิ์ บุญอาชาทอง อาจารย์ ดร.พงศธรที่ แก้วไทรชะ
222	UNIVERSITY STUDENTS' UNDERSTANDING OF THE USE OF COPYRIGHTED CONTENT	นางสาว Wen Wen	วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ	งานวิจัย	The 3rd International Students Conference on Academic Multidisciplinary Research 2023	26 เมษายน 2566	อาจารย์ ดร.นลิน สิมะเสถียรโสภณ อาจารย์ ดร.พงศธรที่ แก้วไทรชะ
223	STUDY BEHAVIOR OF TOURISTS TRAVELING TO MUSEUM SIAM AFTER THE EPIDEMIC SITUATION OF CORONAVIRUS DISEASE	นายวิรุฒ บุษยรัตน์พันธ์	วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ	งานวิจัย	The 3rd International Students Conference on Academic Multidisciplinary Research 2023	26 เมษายน 2566	อาจารย์ ดร.วิระ วีระโสภณ อาจารย์ ดร.บุญทา ซัยเล็ค
224	THE GUIDELINES FOR HOTEL BUSINESS MANAGEMENT AFTER THE COVID-19 CRISIS: THE ADAPTATION SERVICE STRATEGIES OF HEALTH AND WELLNESS HOTEL FOR ENTREPRENEURS	นางสาวณิศา เครือประยงค์	วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ	งานวิจัย	The 3rd International Students Conference on Academic Multidisciplinary Research 2023	26 เมษายน 2566	อาจารย์ ดร.วิระ วีระโสภณ
225	STUDY BEHAVIOR AND SATISFACTION OF TOURISTS TRAVELING IN THE SILOM NIGHT MARKET AFTER THE EPIDEMIC SITUATION OF CORONAVIRUS DISEASE	นายสุนต อนันตฤดี	วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ	งานวิจัย	The 3rd International Students Conference on Academic Multidisciplinary Research 2023	26 เมษายน 2566	อาจารย์ ดร.วิระ วีระโสภณ อาจารย์ ดร.บุญทา ซัยเล็ค
226	STUDY THE CONSUMER BEHAVIOR USING SERVICE AT CHATUCHAK PARK	นายชญ์ฐ์ รัตนพิเชษฐชัย	วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ	งานวิจัย	The 3rd International Students Conference on Academic Multidisciplinary Research 2023	26 เมษายน 2566	อาจารย์ ดร.วิระ วีระโสภณ อาจารย์ ดร.ธนา กิตติธรรมพันธุ์
227	SATISFACTION AND FACTORS AFFECTING TOURISM DECISIONS AT WAT SOMANAS RAJAVARAVIHARA, POM PRAB SATTRU PHAI, BANGKOK FOR THE NEW NORMAL ERA	นางสาวกฤษณม บุญอยู่	วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ	งานวิจัย	The 3rd International Students Conference on Academic Multidisciplinary Research 2023	26 เมษายน 2566	อาจารย์ ดร.วิระ วีระโสภณ อาจารย์ ดร.ศุภศักดิ์ เภาประเสริฐวงศ์
228	SURVEY THE SATISFACTION OF SHOPPERS AT THE CENTRAL PLAZA WESTGATE NONGTHABURI PROVINCE	นางสาวพิมพ์ชนก สมควร	วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ	งานวิจัย	The 3rd International Students Conference on Academic Multidisciplinary Research 2023	26 เมษายน 2566	อาจารย์ ดร.วิระ วีระโสภณ อาจารย์ ดร.บุญทา ซัยเล็ค

ลำดับ	ชื่อผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก	ชื่อ-นามสกุล เจ้าของผลงาน	สังกัด คณะ/วิทยาลัย	ประเภทผลงาน	ชื่องานการประชุมวิชาการที่นำเสนอ/ประกวด/ วารสารที่ตีพิมพ์	วัน/เดือน/ปี ที่นำเสนอ/ประกวด/ตีพิมพ์	ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา
229	CRISIS COMMUNICATION IN THE SITUATION OF COVID - 19 SPREADING: A CASE STUDY OF GOLDEN JUBILEE MEDICAL CENTER	เพ็ญสินี วิวัฒน์ครุฑ	วิทยาลัยนันทศาสตร์	งานวิจัย	INTERNATIONAL ACADEMIC MULTIDISCIPLINARY RESEARCH CONFERENCE IN FUKUOKA 2023	7-9 มีนาคม 2566	รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์
230	FACTOR AFFECTING STUDENTS' DECISION TO BUY PRODUCTS FROM THE SHOPEE AND LAZADA PLATFORMS	นพรัตน์ ทองอุไร	วิทยาลัยนันทศาสตร์	งานวิจัย	INTERNATIONAL ACADEMIC MULTIDISCIPLINARY RESEARCH CONFERENCE IN FUKUOKA 2023	7-9 มีนาคม 2566	อาจารย์ ดร.สาวิตรี สุวรรณโณ
231	การวิเคราะห์คุณค่าความเป็นชาวและจริยธรรมเสมือนจริงของสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กเพจ "Drama-addict"	ธัญญารัตน์ หิรัญยาจิต	วิทยาลัยนันทศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับชาติ ครั้งที่ 6 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	26 พฤษภาคม 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ ศรีพิริย
232	ซีรีส์วายไทยที่มีอิทธิพลเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่อชาวจีน	วีรภัทร เหมสี ภาณุวัฒน์ ชัยภูมิ อนานนท์ ตริรส บุษกร แลงเดช	วิทยาลัยนันทศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับชาติ ครั้งที่ 6 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	26 พฤษภาคม 2566	อาจารย์เอกพันธ์ ชนะศิริ
233	การศึกษาซีรีส์เกาหลีที่ส่งผลต่อการกระตุ้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทย	ภูริ เพชรวิเศษ นราวุฒิ กลิ่นมาลี ปฏิพล ปานเกษม	วิทยาลัยนันทศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับชาติ ครั้งที่ 6 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	26 พฤษภาคม 2566	อาจารย์สุธิดา สิงราช
234	อิทธิพลของซีรีส์ที่ส่งผลต่อการบริโภคอาหารเกาหลีใต้ของคนไทย	พชรกร พันธุรงค์ พันกานต์ สัมมณี สุทธิธิดา ศรีสุวรรณ	วิทยาลัยนันทศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับชาติ ครั้งที่ 6 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	26 พฤษภาคม 2566	อาจารย์ธีรพงษ์ เสรีสำราญ อาจารย์ต้นบน พรพันธ์นิรันดร์
235	อิทธิพลของอนิเมะเรื่องดาบพิฆาตอสูร (Kimetsu no Yaiba) ต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทย	กิติน บุญธนภรณ์ ชานนท์ จีนบัว นนทวัฒน์ อุ่นเมือง	วิทยาลัยนันทศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับชาติ ครั้งที่ 6 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	26 พฤษภาคม 2566	อาจารย์ศิริเดช ศิริสมบูรณ์
236	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการซื้อสินค้า Official goods ค่าย XOXO Entertainment กรณีศึกษา : แอลิส (Alis) และ ฟอรัอาย (For Aye) กลุ่มแฟนคลับศิลปินในเขตกรุงเทพมหานคร	สิทธิพันธ์ นันทะสิงห์เงิน	วิทยาลัยนันทศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับชาติ ครั้งที่ 6 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	26 พฤษภาคม 2566	อาจารย์ปัทมณัส บรรลือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิมล อากาส
237	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกรับชมซีรีส์เกาหลีของประชากรในกรุงเทพมหานคร	ศิษรินทร์ กองทองเงิน	วิทยาลัยนันทศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับชาติ ครั้งที่ 6 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	26 พฤษภาคม 2566	อาจารย์สุภาภรณ์ วัฒนช่อฤกษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชา สันทนาประสิทธิ์
238	การรับรู้และความพึงพอใจที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยนันทศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	จิราวดี บำรุงวัตร	วิทยาลัยนันทศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับชาติ ครั้งที่ 6 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	26 พฤษภาคม 2566	ดร.สาวิตรี สุวรรณโณ
239	การส่งเสริมการขายสินค้าชุมชน ผ่านการสื่อสารการตลาดในโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (กรณีศึกษา ชาดอกบัวราชิดา หมู่ 1 คลองโยง จังหวัด นครปฐม)	พานทองทัฬหะชัยภูมิ บุษยามณี เจ๊ะมาชะ	วิทยาลัยนันทศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับชาติ ครั้งที่ 6 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	26 พฤษภาคม 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันต์ พงศกร
240	ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน Konvy ในกรุงเทพมหานคร	จริญญา เจริญพร ศิริลักษณ์ พงษ์ทอง ธนพร เมฆหมอก เบญจพร แครวีรัมย์	วิทยาลัยนันทศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับชาติ ครั้งที่ 6 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	26 พฤษภาคม 2566	ดร.ศุภกวี นิลดำ

ลำดับ	ชื่อผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก	ชื่อ-นามสกุล เจ้าของผลงาน	สังกัด คณะ/วิทยาลัย	ประเภทผลงาน	ชื่องานการประชุมวิชาการที่นำเสนอ/ประกวด/วารสารที่ตีพิมพ์	วัน/เดือน/ปี ที่นำเสนอ/ประกวด/ตีพิมพ์	ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา
241	การรู้เท่าทันและพฤติกรรมกาหลีกเลี่ยงสื่อโฆษณาชวนเชื่อ (Clickbait) บนสื่อสังคมออนไลน์	ชุตติกาญจน์ น้อยพลทัน พรหมทร แก้วเรือง ธมลพล พักแก้ว	วิทยาลัยนิเทศศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับชาติ ครั้งที่ 6 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	26 พฤษภาคม 2566	ดร.ศุภฤกษ์ นิลดำ
242	ส่วนประสมทางกรดแลกที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าแบรนด์ GENTLE WOMAN	จิรญา อารยธรรมเลิศ วันวิสา มาลาทอง ปวีณรัตน์ รัตนวงศ์ทอง วรัญชิตะ ทนอนิล	วิทยาลัยนิเทศศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับชาติ ครั้งที่ 6 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	26 พฤษภาคม 2566	ดร.ศุภฤกษ์ นิลดำ
243	การศึกษาทัศนคติด้านบรรจุภัณฑ์และช่องทางการตลาดกรณีศึกษาดรผลิตภัณฑ์ปลาเค็มและเมี่ยงคำของบ้านสวนรัก	พรรพรวรา ภาคดิษฐ์ กษยามาล ศชินทร์	วิทยาลัยนิเทศศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับชาติ ครั้งที่ 6 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	26 พฤษภาคม 2566	อาจารย์อิสริ โปเพราะ
244	นวัตกรรม SitNChill	นางสาวสุชาดา โอบอ้อม	วิทยาลัยสหเวชศาสตร์	สิ่งประดิษฐ์	โครงการประกวดไอเดียนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนครั้งที่ 1 โดยมูลนิธิอภัยโนโเบได้ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)	8-9, 15 ต.ค. 65 และ 17 ต.ค. 65	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พีรดา ตามาพงษ์
245	การเลิกบุหรี่แบบผสมผสาน ด้วยเทคนิค 5 ข. (Integrated Smoking Cessation By Using the Technique 5 ข.)	นางสาวศิริลักษณ์ กระจวลกิจ นางสาวกนกวรรณ เลื่อยอด นางสาวรณิการ์ สอนอก นางสาวกุลณัฐ คลานกลาง	วิทยาลัยสหเวชศาสตร์	สิ่งประดิษฐ์	โครงการวันวิชาการคณะแพศศึกษา : นวัตกรรมสุขภาพและกีฬา ครั้งที่ 5 ณ ห้องประชุม Convention (3A) ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะแพศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก	24 กุมภาพันธ์ 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณวีระมล เมธวิมล กิ่งแก้ว อาจารย์สุวิวัฒน์ สีลาเดลา
246	ถ่านดูดกลิ่นจากถกสมุนไพรมะโง้งจาก (กะลาจาก)	นายภูมินทร์ พรหมสาด	วิทยาลัยสหเวชศาสตร์	สิ่งประดิษฐ์	โครงการวันวิชาการคณะแพศศึกษา : นวัตกรรมสุขภาพและกีฬา ครั้งที่ 5 ณ ห้องประชุม Convention (3A) ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะแพศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก	24 กุมภาพันธ์ 2566	อาจารย์ ดร.ณัฐชา กิจประเทือง
247	แป้งโรยตัวระงับกลิ่นกายในผู้สูงอายุ (Elderly Deodorant Powder)	นางสาวอภิญญา นะสงค์	วิทยาลัยสหเวชศาสตร์	สิ่งประดิษฐ์	โครงการวันวิชาการคณะแพศศึกษา : นวัตกรรมสุขภาพและกีฬา ครั้งที่ 5 ณ ห้องประชุม Convention (3A) ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะแพศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก	24 กุมภาพันธ์ 2566	อาจารย์ ดร.ณัฐชา กิจประเทือง อาจารย์ ดร.กัมเทพัง ปรามสงบ
248	บาส์น้ำมันมะพร้าวบำรุงเท้าสำหรับผู้สูงอายุ (Elderly Coconut Oil Foot Balm)	นางสาวโบว์รัตน์ ชูแสน	วิทยาลัยสหเวชศาสตร์	สิ่งประดิษฐ์	โครงการวันวิชาการคณะแพศศึกษา : นวัตกรรมสุขภาพและกีฬา ครั้งที่ 5 ณ ห้องประชุม Convention (3A) ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะแพศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก	24 กุมภาพันธ์ 2566	อาจารย์ ดร.กัมเทพัง ปรามสงบ อาจารย์ ดร.ณัฐชา กิจประเทือง
249	บอลบีบบริหารมือจากแป้งโมคร์สำหรับผู้สูงอายุ (Elderly Soft Power Ball)	นายอายุ ผู้ต่าง	วิทยาลัยสหเวชศาสตร์	สิ่งประดิษฐ์	โครงการวันวิชาการคณะแพศศึกษา : นวัตกรรมสุขภาพและกีฬา ครั้งที่ 5 ณ ห้องประชุม Convention (3A) ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะแพศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก	24 กุมภาพันธ์ 2566	อาจารย์ ดร.รัตน ปานเรียนแสน อาจารย์ ดร.ณัฐชา กิจประเทือง

ลำดับ	ชื่อผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก	ชื่อ-นามสกุล เจ้าของผลงาน	สังกัด คณะ/วิทยาลัย	ประเภทผลงาน	ชื่องานการประชุมวิชาการที่นำเสนอ/ประกวด/วารสารที่ตีพิมพ์	วัน/เดือน/ปี ที่นำเสนอ/ประกวด/ตีพิมพ์	ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา
250	ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์และการจำแนกยุง พาหะนำโรคชนิด ซับซ้อนด้วยเทคนิคดีเอ็นเอบาร์โค้ด ในหมู่บ้านในเกาะ ตำบลปวรัตน์ อำเภอภูซางนติงส์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อการเฝ้าระวังและ ควบคุมทางสาธารณสุข	จุฑามาศ จันทะ มณีมัตตนาบิล หะยีตันตุ ณัฐธยา ม่านกลาง จิตรวรรณ นามมุตตรี กัญญารัตน์ ไชแสง	วิทยาลัยสหเวชศาสตร์	งานวิจัย	โครงการวันวิชาการคณะแพทยศึกษา : นวัตกรรมสุขภาพ และกีฬา ครั้งที่ 5 ณ ห้องประชุม Convention (3A) ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องค์กรฯ จังหวัด นครนายก	24 กุมภาพันธ์ 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศมาดา ตามาพงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรดา ตามาพงษ์ อาจารย์เศรษฐพงศ์ เหล่าจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวัฒน์ ชัยพงศ์พิชชา
251	การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดของ สารสกัดหยาบที่สกัดจากถั่วเขียว	มัทธิกุล ชูสังข์	วิทยาลัยสหเวชศาสตร์	งานวิจัย	โครงการวันวิชาการคณะแพทยศึกษา : นวัตกรรมสุขภาพ และกีฬา ครั้งที่ 5 ณ ห้องประชุม Convention (3A) ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องค์กรฯ จังหวัด นครนายก	24 กุมภาพันธ์ 2566	อาจารย์อนงค์นุช ทุมปัด อาจารย์กิตติศักดิ์ แคล้ว จันทร์สุข ดร.วรรณิ์ พรหมดี อาจารย์ชัยมิตร บุญสมการ
252	การมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในตำบล ลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม	กนกวรรณ เสือยอด กุลนัฐ คลานกลาง	วิทยาลัยสหเวชศาสตร์	งานวิจัย	โครงการวันวิชาการคณะแพทยศึกษา : นวัตกรรมสุขภาพ และกีฬา ครั้งที่ 5 ณ ห้องประชุม Convention (3A) ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องค์กรฯ จังหวัด นครนายก	24 กุมภาพันธ์ 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณิ์มล แฉะวิมลถึงแก้ว อาจารย์สุวิทย์วรรณ สีลาดเลา
253	คลื่นเชิงเออร์ตันอนุผลอิสระจากลาวาเฮอร์	ปิรมภรณ์ บุญญารกุล	วิทยาลัยสหเวชศาสตร์	งานวิจัย	โครงการวันวิชาการคณะแพทยศึกษา : นวัตกรรมสุขภาพ และกีฬา ครั้งที่ 5 ณ ห้องประชุม Convention (3A) ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องค์กรฯ จังหวัด นครนายก	24 กุมภาพันธ์ 2566	อาจารย์มุกดา โทแสง
254	ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้ารับบริการฝังเข็มของผู้ป่วยในโรงพยาบาล การแพทย์แผนไทยและการแพทย์บูรณาการ ศูนย์การศึกษาจังหวัด สมุทรสงคราม	อาวตีฟ พะมะแต๊ะ	วิทยาลัยสหเวชศาสตร์	งานวิจัย	โครงการวันวิชาการคณะแพทยศึกษา : นวัตกรรมสุขภาพ และกีฬา ครั้งที่ 5 ณ ห้องประชุม Convention (3A) ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องค์กรฯ จังหวัด นครนายก	24 กุมภาพันธ์ 2566	อาจารย์อรรฉรม สิบโกลย์เลิศ
255	พฤติกรรมการบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุ ตำบล ลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม	ณัฐภรณ์ บุญนารักษ์ นันทกาญจน์ พันธวงศ์	วิทยาลัยสหเวชศาสตร์	งานวิจัย	โครงการวันวิชาการคณะแพทยศึกษา : นวัตกรรมสุขภาพ และกีฬา ครั้งที่ 5 ณ ห้องประชุม Convention (3A) ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องค์กรฯ จังหวัด นครนายก	24 กุมภาพันธ์ 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณิ์มล แฉะวิมลถึงแก้ว อาจารย์สุวิทย์วรรณ สีลาดเลา
256	การศึกษาสรรพคุณสมุนไพรไทยชนิดหนึ่งที่ใช้บรรเทาอาการปวดเข่า	วีรวัฒน์ ทวีแสงรุ่งโรจน์	วิทยาลัยสหเวชศาสตร์	งานวิจัย	โครงการวันวิชาการคณะแพทยศึกษา : นวัตกรรมสุขภาพ และกีฬา ครั้งที่ 5 ณ ห้องประชุม Convention (3A) ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องค์กรฯ จังหวัด นครนายก	24 กุมภาพันธ์ 2566	อาจารย์อาภาภรณ์ พุฒเอก
257	พฤติกรรมกรบป้องกันภาวะโภชนาการเกินของผู้สูงอายุ ตำบลบาง แก้ว อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม	นางสาวศิริลักษณ์ กระเวกลิง	วิทยาลัยสหเวชศาสตร์	งานวิจัย	วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 หน้า 169-176	เมษายน-มิถุนายน 2566	อาจารย์กนกพร สมพร